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kuwa na laini za TTCL

Rais John Magufuli akipokea gawio la serikali Sh. bilioni 2.1 kutoka kwa Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Ma-
wasiliano Tanzania TTCL, Waziri Kindamba (wa pili kushoto), Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Mhandisi 
Isack Kamwelwe (wa tatu kulia) na Mwenyekiti wa Bodi ya TTCL, Omar Nundu (wa pili kulia), makao makuu ya 
shirika hilo, jijini Dar es Salaam jana. PICHA: IKULU
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Na Mwandishi Wetu, DODOMA

BUNGE limemtaka Waziri wa Mambo ya Ndani ya 
Nchi, Kangi Lugola, kwenda Kigoma kutatua changa-
moto ya ubakaji na ukatili dhidi ya wanawake, hasa 
wajane inayodaiwa kushika kasi katika mkoa huo.

Agizo hilo lilitolewa bungeni jijini Dodoma jana 
na Mwenyekiti wa Bunge, Najima Murtaza Giga, 
baada ya Mbunge wa Kigoma Mjini, Zitto Kabwe 
(ACT-Wazalendo), kumbana waziri huyo kuhusu ku-

tochukua hatua dhidi ya wanaofanya ukatili dhidi ya 
wanawake mkoani Kigoma.

Akiwasilisha hoja bungeni jana asubuhi, Zitto 
alihoji sababu za kile alichokiita kufumbia macho 
vitendo viovu vya uhalifu licha ya kuwa wizara 
kupokea taarifa kutoka kwa viongozi na wananchi.

Hata hivyo, Lugola alizitishia taasisi zisizokuwa za 
kiserikali zinazofanya utaiti wa masuala ya ukatili na

Na Gwamaka Alipipi

RAIS John Magufuli ameagiza 
kuorodheshwa majina ya viongo-
zi wa serikali wakiwamo mawaziri 
wanaotumia mtandao wa TTCL, 
baada ya mwezi mmoja atafanya 
ukaguzi kubaini ni kiongozi gani 
hatumii mtandao huo.

Amemwagiza Mkurugenzi 
Mkuu wa TTCL, Waziri Kindam-
ba, kumworodheshea namba za 
mawaziri wenye laini za TTCL.

Aliyasema hayo jana jijini Dar 
es Salaam wakati akipokea gawio 
la Sh. bilioni 2.1 kutoka Shirika la 
Mawasiliano Tanzania (TTCL), 
ambapo alisema ni jambo la 
kushangaza kuona viongozi wa 
serikali, na taasisi zake wanatuma 
laini za simu za kampuni zingine 
badala ya kutumia TTCL.

Alisema ni aibu kuona wizara, 
Oisi ya Makamu wa Rais, oisi ya 
viongozi wa kiserikali hawatumii 
mtandao wa simu wa serikali.

“Mimi laini yangu ni TTCL, 
naomba naomba niletewe orodha 
ya viongozi ambao wanatumia 
laini za TTCL, sio ziwapo tu 
bila kutumika, huwezi kulipwa 
mshahara wa serikali na hutumii 
mtandao huo, sijamaanisha msi-
tumie mitandao mingine. Oisi na 
mashirika ya serikali natoa wito 
kwenu, muanze kutumia laini za 
TTCL, lazima tuthamini vya kwe-
tu,” alisema na kuongeza:

“Ombi kubwa kwa Watanzania 
ni lazima tujali vitu vya kwetu, 
nitoe ombi kwa viongozi wa dini, 

licha ya kazi kubwa ya kuliom-
bea taifa na kutuombea kuzishika 
amri za Mungu, basi mtuombee 
pia kuthamini vitu vya kwetu, 
haswa matumizi ya TTCL.”

Alisema Watanzania wa-
napaswa kuwa wazalendo kwa 
kuthamini vitu vya nyumbani, na 
kwamba kila Mtanzania akitumia 
mtandao wa TTCL itafanikisha 
kupiga hatua ya kimaendeleo.

“Kwa nini serikali msianzishe 
utaratibu kwa wafanyakazi wenu, 
kwa anayelipiwa vocha ni lazima 
awe na laini ya TTCL, asiyetaka 
kulipiwa ajiunge na mtandao 
mwingine,” alisema Rais Magufuli.

Alisema TTCL imeweza 
kuongeza idadi ya wateja kutoka 
milioni 1.8 mwaka jana hadi mil-
ioni 2.2 mwaka huu, idadi ambayo 
ni ndogo.

Alisema kwa mujibu wa Tak-
wimu za Mamlaka ya Mawasiliano 
Tanzania (TCRA), wananchi wa-
naotumia simu ni milioni 40, laki-
ni wanaotumia mtandao wa TTCL 
ni milioni mbili tu.

Alisema licha ya mafanikio 
waliyoyapata TTCL, bado wanasa-
fari ndefu ya kuitwa Shirika la Ma-
wasiliano la Taifa, kwa kuwa ma-
shirika mengine ya mawasiliano 
kimataifa kama vile Ethiopia, li-
napata faida ya Dola za Marekani 
bilioni 1.3 na kutoa gawio la Dola 
za Marekani milioni tatu.

Mwenyekiti wa Kamati wa 
Bunge ya Miundombinu, Se-
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JPM awaagiza 
mawaziri kutumia 
laini za TTCL

Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, John Mongella (wa tatu kushoto), akiwasha mshumaa wakati wa ibada ya kumbu-
kumbu ya miaka 23 tangu kutokea kwa ajali ya MV Bukoba iliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 800, iliyo-
fanyika katika makaburi yaliyopo Igoma jijini Mwanza. PICHA: ELIZABETH FAUSTINE

Na Mary Geofrey

  SERIKALI imewataka wa-
tendaji na watumishi wa mkoa 
wa Dar es Salaam, kutotumia 
nguvu kuwapigana virungu wa-
nanchi watakaokutwa na mifu-
ko ya plastiki kuanzia Juni Mosi, 
mwaka huu.

  Aidha, amepiga marufuku 
watendaji watakaosimamia kazi 
hiyo kutoingia kwenye maduka, 
oisi na kwenye magari ya watu 
kutafuta mizigo ya mifuko ya 
plastiki.

  Waziri wa Nchi, Oisi ya 
Makamu wa Rais, (Muungano 
na Mazingira), January Makam-
ba, alitoa angalizo hilo jana, 
wakati akizungumza na watend-
aji wa mkoa wa Dar es Salaam, 
wakiwamo wakuu wa wilaya, 
makatibu tawala, wakurugenzi, 
madiwani, wenyeviti na watend-
aji wa kata na mitaa, wasimam-
izi wa masoko, maoisa afya, 
mazingira na biashara kujadili 
utekelezaji wa marufuku ya mi-
fuko ya plastiki.

 “Katika utekelezaji wa sheria 
hii mpya inayoanza Juni Mosi, 
mwaka huu, hatutegemei kuo-
na watu wanaendelea kubeba 
mifuko, lakini pia hatutegemei 
kuona kinamama wanapigwa 
virungu na mgambo kisa wame-
beba mifuko na wala hatutege-
mei kuona watu kuporwa mali 
zao,” alisema Makamba.

Alieleza katika utekelezaji wa 
sheria hiyo, watendaji watakao-

simamia kazi hiyo hawapaswi 
kuingia kwenye oisi, maduka 
na kufungua magari ya watu 
kutafuta mizigo ya mifuko ya 
plastiki.

“Tunatarajia hakuna mwa-
nanchi ambaye atatumia mifu-
ko ya plastiki kuanzia Juni Mosi, 
lakini watendaji wanaosimamia 
kazi hii, hatutarajii kuona wa-
napita kwenye oisi, maduka 
na kufungua magari ya watu 
kutafuta mizigo ya mifuko hili 
hatulitarajii kabisa,” alisema 
Makamba.

Alisema katika utekelezaji wa 
jambo hilo, mwananchi ambaye 
atakutwa amebeba au mfanya-
biashara anayeuza mifuko ya 
plastiki ndiye atawajibishwa 
kwa mujibu wa sheria.

Kadhalika, alisema mpango 
huo unaenda sambamba na 
kuendelea kutoa elimu kwa 
jamii kuhusu udhibiti wa 
matumizi ya mifuko hiyo.

“Tutatumia muda mrefu kue-
ndelea kuelimishana na kuele-
kezana kuhusu kuacha matumi-
zi ya mifuko hii ya plastiki, hivyo 
utekelezaji wake hatutegemei 
ukitumika kuwanyanyasa watu 
na kupora mali zao,” alisema 
Makamba.

Makamba alisema pia faini 
zitakazotozwa kwa wananchi 
watakaokutwa wamekiuka 
sheria hiyo, zitatumika katika 
halmashauri husika hadi hapo 
wizara itakapotoa mwongozo 
mwingine.

Alishauri maoisa mazingira 
kwenye mitaa husika kuwa wasi-
mamizi wa kazi hiyo badala ya 
kila mtendaji kuwa mtekelezaji 
jambo ambalo alisema litaleta 
usumbufu kwa jamii.

Kwa upande wake, Naibu 
Waziri wa Nchi, Oisi ya Rais 
(Tawala za Mikoa na Serikali za 
Mitaa-Tamisemi), Mwita Wait-
ara, alisema utekelezaji wa ag-
izo hilo utaenda sambamba na 
utoaji wa elimu zaidi kwa jamii.

Alisema utekelezaji wa she-
ria hiyo hautahusika kutumia 
nguvu ya vyombo vya dola 
isipokuwa watafanya hivyo en-
dapo ikibidi.

Naye Mwanasheria Mkuu wa 
Baraza la Usimamizi na Uhifa-
dhi wa Mazingira (Nemc), Heche 
Suguta, alisema utekelezaji wa 
sheria hiyo si kwa ajili ya kuwao-
nea wananchi bali kusaidia ku-
dhibiti uharibifu wa mazingira 
nchini.

Hata hivyo, alisema siyo mi-
fuko yote ya plastiki itakayozuil-
iwa matumizi yake, bali kuna 
baadhi ya vifungashio vya plas-
tiki vitaendelea kutumika kama 
vile vya dawa za binadamu, 
pembejeo za kilimo, vya kiwan-
dani, vya ujenzi na vya maziwa.

Hivi karibuni serikali ilipiga 
marufuku uzalishaji, uingizaji, 
usairishaji nje ya nchi, usam-
bazaji, uuzaji na matumizi ya 
mifuko aina ya plastiki, maarufu 
kama ‘rambo’, inayotumika 
kubebea bidhaa.

Watendaji wazuiwa kutumia 
nguvu msako mifuko plastiki

Zitto ambana Lugola ubakaji wajane 



Na Waandishi Wetu, ARUSHA

MFANYABIASHARA maarufu wa madini 
mkoani Arusha, Thomas Mollel maarufu 
kama ‘Askofu’, amefariki dunia ghala jijini 
Dodoma.

 Askofu alikuwa jijini Dodoma kwa ajili 
ya kushuhudia kuapiswa kwa mbunge 
mteule wa jimbo la Arumeru Mashariki, 
Dk. John Pallangyo, ambaye aliapishwa 
jana bungeni.

 Katibu wa Chama cha Mapinduzi (CCM) 
wilaya ya Meru, Shaaban Mdoe ambaye ni 
miongoni mwa ujumbe wa mbunge mteule 
Dk. Pallangyo uliosairi kwenda Dodoma, 
jana alithibitisha kutokea kwa kifo hicho.

 Mdoe ambaye pia ni katibu mwenezi wa 

CCM mkoa wa Arusha, alisema walipokea 
taarifa ya kuugua kwa Askofu muda mfupi 
baada ya kuachana naye na kurejea ka-
tika hoteli aliyoikia baada ya wote kupata 
chakula cha jioni.

  “Tulikuja wote juzi yeye akiwa katika 
gari lake binafsi na sisi katika usairi wetu 
mwingine kumsindikiza  mbunge mpya 
wa jimbo la Arumeru Mashariki, Dk. Pal-
langyo Bungeni tushuhudie akiapishwa 
leo, ambayo mwenzetu katangulia kabla 
ya siku hiyo,”alisema.

  Alisema waliongozana naye akiwa 
kama Mjumbe wa Kamati ya Siasa Wilaya 
Meru na Mei 20 majira ya saa 3:00 usiku 
walikuwa pamoja kwenye hotel moja jijini 
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Mpina atangaza 
neema 2019/20
Na Sanula Athanas, DODOMA

WAZIRI wa Mifugo na Uvuvi, Luhaga Mpi-
na, amesema wizara yake itaajiri watumishi 
wapya 295 katika mwaka ujao wa fedha.

Vilevile, amesema serikali pia imepanga 
kufuta tozo 10 ambazo imebaini ni kero kwa 
wafugaji na maendeleo ya sekta ya mifugo.

Pia, waziri huyo ametaja mambo 10 yata-
kayopewa kipaumbele na wizara yake katika 
mwaka ujao wa fedha ili kuhakikisha sekta 
za uvuvi na mifugo zinachangia kikamilifu 
katika kuiikisha nchi kwenye uchumi wa vi-
wanda.

Akiwasilisha hotuba bungeni jijini Dodoma 
jana kuhusu makadirio ya bajeti ya wizara 
yake kwa mwaka ujao wa fedha, Mpina alise-
ma wizara yake itaajiri watumishi wapya 295 
wakiwamo 176 wa sekta ya mifugo na 119 uvu-
vi na watumishi 10 watathibitishwa kazini.

Alisema wizara pia itaendelea kufanya 
uhakiki wa watumishi 824 na kuwezesha 
vikao vinne vikiwamo - viwili vya Kamati ya 
Ajira na viwili Baraza la Wafanyakazi.

Mpina aliongeza kuwa kwa kushirikiana 
na Oisi ya Rais - Tawala za Mikoa na Serikali 
za Mitaa (Tamisemi) na Oisi ya Rais - Mene-
jimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala 
Bora, inafanya tathmini ili kutambua maeneo 
yenye upungufu na ziada ya watumishi (wa-

geni) kwa lengo la kuwahamishia watumishi 
kwenye maeneo yenye uhitaji mkubwa.

TOZO 10 KUFUTWA
Waziri Mpina alisema kumekuwapo na 

mwingiliano wa majukumu, sheria, kanuni 
na tozo kati ya wizara hiyo na nyingine.

Alisema hali hiyo imesababisha urasimu 
katika utoaji vibali na leseni katika ujenzi wa 
viwanda na uzalishaji wa biashara.

Alibainisha kuwa utitiri wa kodi na tozo 
umesababisha ongezeko la gharama za 
uwekezaji na uendeshaji wa biashara na 
hivyo kuwapo kwa malalamiko makubwa 
kutoka kwa wawekezaji na wafanyabiashara.

Alisema utatuzi wa changamoto hizo uta-
punguza urasimu wa upatikanaji wa vibali, 
leseni, kupunguza gharama za uwekezaji na 
uendeshaji biashara, kuvutia uwekezaji na 
kupanuka kwa sekta binafsi, ajira na ukuaji 
wa uchumi nchini.

Waziri Mpina alisema wamepitia orodha 
ya tozo na ada inazotozwa na wizara yake, 
taasisi zake na wizara nyingine chini ya sheria 
mbalimbali za mifugo na kubaini baadhi ya 
tozo na ada hizo kuwa ni kero kwa wafugaji 
na maendeleo ya sekta ya mifugo kwa ujumla. 

Alisema wizara imetoa mapendekezo ya 
kuziboresha ili kuondoa usumbufu kwa waf-

Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, January 
Makamba, akizungumza na viongozi na watendaji wa mkoa wa Dar es Salaam 
jana, kuhusu kupiga marufuku ya matumizi ya mifuko ya plastiki nchini. PI-

CHA: GETRUDE MPEZYA

Mkuu wa shule mbaroni tuhuma
kuhonga wasimamizi mtihani
Na Gideon Mwakanosya, SONGEA

TAASISI ya Kuzuia na Kupambana na 
Rushwa (Takukuru), mkoani  Ruvuma, ime-
waikisha Mahakama ya Wilaya ya Namtum-
bo Mkuu wa Shule ya Sekondari Nanungu  
pamoja na   Mohamed Ngonyani  ambaye 
alikuwa msimamizi mkuu wa mitihani   ya 
kidato cha sita, Vitusi Matembo, kwa tuhu-
ma za  kuwashawishi na kutaka kuwahonga 
wasimamizi watano wa  mtihani.

Watuhumiwa hao wanadaiwa kutaka ku-
washawishi ili wawape hongo ya Sh. 100,000 
ili walegeze masharti ya usimamizi wa miti-
hani hiyo. 

  Akizungumza na   vyombo vya habari 
jana, Mkuu wa Takukuru Mkoa wa Ru-
vuma, Christina Chagaka,  alisema, oisi ya 
Takukuru   Songea mjini   ili pokea taarifa 
kutoka chanzo cha siri  ikimtuhumu mkuu 
wa shule hiyo kwa  makosa ya kuwashawi-
shi wasimamizi  wa mitihani  katika shule 
hiyo,   kwa kutaka kuwapatia hongo ya Sh. 
100,000 ili walegeze  masharti ya usimamizi 
wa mitihani kwa wanafunzi wa kidato cha 
sita wanaofanya mitihani.

 Alisema, baada ya kupokea taarifa hiyo, 
walianza uchunguzi, na kuthibitika kuwa 
watuhumiwa hao wawili walishirikiana ku-
fanya kitendo cha rushwa.

Kwa mujibu wa Lamanda Chagaka, 
Matembo  anadaiwa alishawishika na 
kupokea fedha  hizo ili agawane na wen-
zake, lakini wenzake walikataa.

Alisema watuhumiwa hao wanakabiliwa 
na  makosa ya rushwa kinyume na kifungu 
cha 15 cha sheria ya kupambana na rushwa 
Na. 11/2007.

Alisema watuhumiwa hao wanatarajiwa 
kuikishwa mahakamani leo kujibu tuhuma 
zinazowakabili.

Aliwapongeza wasimamizi wote wa miti-
hani waliokataa   vishawishi hivyo   vya 
rushwa   na kusimamia mitihani hiyo kwa 
uadilifu kama inavyotakiwa.

Alisema Baraza la Mitihani la Taifa (Necta), 
limekuwa likipambana   na udanganyifu 
kwenye mitihani ya taifa ya darasa la nne, 
saba, kidato cha nne na sita  ili kukomesha 
vitendo, na kwamba Takukuru ilitoa elimu 
kwa wasimamizi wote ili  kujiepusha na mad-
hara ya rushwa.

Askofu wa Tanzanite afariki dunia
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Wakazi Kidodi 
wachachamaa 
kunyanyaswa
Na Hellen Mwango, KILOMBERO

WAKAZI wa Kijiji cha Kidodi, wilayani 
Kilombero mkoani Morogoro, wameiomba 
serikali kumhamisha mtu waliyedai ku-
wasumbua wanakijiji hao na kumtuhumu 
kuwabugudhi wananchi kwa kuwapiga na 
kuwajeruhi na kuwafanya waishi maisha ya 
hofu kwenye nchi yao.

Aidha, wamemtuhumu kumjeruhi Mwe-
nyekiti wa Kitongoji cha Ngwila, Extery 
Sanane (59) na kusababisha jicho lake 
kuathirika.

Wakazi hao walimtaja mtuhumiwa huyo 
kuwa ni Amosi Maboga maarufu kama 
Marekani.

Walitoa madai hayo katika mkutano 
wao ulioitishwa na Mkuu wa Kituo cha 
Polisi, Ruhembe, Mrakibu Msaidizi wa Poli-
si  (ASP), Deogratus Mwambigili, baada ya 
tukio la kupigwa na kujeruhiwa kwa mwe-
nyekiti huyo sehemu mbalimbali za mwili 
ikiwamo kunusurika kutolewa jicho lake la 
kulia.

Katika nyakati tofauti wakazi hao walim-
lalamikia mtuhumiwa huyo kujichukulia 
sheria mkononi kwa kuwapiga wananchi 
na kuwajeruhi bila sababu za msingi.

Malalamiko hayo waliyatoa baada ya ASP 
Mwambigili kutoa nafasi ya kutoa kero zao 
ili aweze kuzitatua.

Akitoa kero yake mmoja wa wakazi hao, 
Joseph Kasasa, alisema mtuhumiwa ana-
tumia kipato chake kuwanyanyasa wa-
nanchi na kudai kuwa baadhi ya askari 
polisi kumlinda.

Alidai kuwa mtuhumiwa anapofanya 
matukio ya kupiga au kujeruhi anatumia 
jeshi hilo kumsweka mahabusu mlalamikaji 
badala ya kuchukuliwa hatua yeye (mtuhu-
miwa).

“Aliwahi kumpiga bibi kizee mmoja kwa 
sababu alipita na kuni karibu na eneo 
analodai ni mali yake, polisi badala ya kum-
kamata mtuhumiwa walimlaza mahabusu 
bibi huyo mpaka leo analalamika shingo 

Mchuuzi wa balaghashia akisaka wateja katika eneo la Ilala Mchikichini, jijini 
Dar es Salaam jana. PICHA: JOHN BADI

Na Ashton Balaigwa, MOROGORO

MAMLAKA ya Mawasiliano Tanzania 
(TCRA) na Mamlaka ya Vitambulisho vya 
Taifa (NIDA) zimeamua kuwafuata    wa-
nanchi katika mikusanyiko kutoa elimu 
na    kuwapatia    huduma za usajili wa 
laini za simu kupitia mfumo wa alama za 
vidole.

Elimu ya usajili wa simu kwa mfumo wa 
alama za vidole inatolewa kwenye minada 
mbalimbali inayofanyika katika wilaya na 
mikoa. Tayari mikoa mitano ya  Morogoro, 
Mbeya, Kigoma, Mwanza na Zanzibar ime-
shapata elimu na huduma hiyo. 

Akizungumza katika mnada wa soko la 
Sabasaba Manispaa ya Morogoro ambao 
unafanyika kila Jumapili, Mkuu wa Hu-
duma na Bidhaa za Mawasilino Tanzania, 
Thadayo Ringo, alisema hatua za kushirik-
isha NIDA inatokana na kiu ya wananchi 
ya kutaka kupata vitambulisho vya taifa ili 
kusajili laini zao.

“Tunakwenda katika maeneo am-

bayo wako wananchi tukiwa pamoja na 
NIDA, polisi kitengo cha kudhibiti uhalifu 
mitandaoni na kampuni za huduma za 
mawasilino. Lengo ni kuwasaidia wa-
nanchi na kutatua changamoto zao ili 
wanufaike na huduma za TCRA,” alisema 
Ringo. Naye Mkuu wa Kanda ya Mashariki 
wa TCRA, Mhandisi Lawe Odiero, alisema  
wameshatoa huduma kwenye minada ya 
Nyandila, Mkuyuni, Dakawa na Sabasaba 
mkoani Morogoro na mwitikio wa watu 
umekuwa mkubwa.

Naye Oisa Usajili wa NIDA, James Mali-
mo, alisema wapo kwa ajili ya kuwasaidia 
wananchi jinsi ya kupata vitambulisho vya 
taifa baada ya kukamilisha nyaraka mbal-
imbali  vikiwamo vyeti vya kuzaliwa. 

Kwa upande wake, Mkuu wa Kitengo 
cha kudhibiti Uhalifu Mitandaoni kutoka 
Jeshi la Polisi Mkoa wa Morogoro, David 
Kamugisha, aliwataka wananchi wa-
naopatwa na matatizo ya kuibiwa simu na 
uhalifu mitandaoni kuika katika kitengo 
hicho ili kutoa taarifa.

Usajili simu sasa hadi mnadani 
INAENDELEA UK 26

Na Hellen Mwango

WATU watatu akiwamo mfanyabiashara, 
Godlisten Mtui na wenzake wawili wame-
ikishwa mahakamani wakikabiliwa na 
tuhuma za  uhujumu uchumi ikiwamo ku-
kamatwa na meno ya tembo ya thamani ya 
zaidi ya  Sh. milioni 69.

Washtakiwa wengine ni Frank Lucas na 
Mhando Shomary.

Wote kwa pamoja walisomewa mashtaka 
yao mbele ya Hakimu Mkazi Maira Kasonde.

Wakili wa Serikali Candid Nasua,  Mei 7, 
mwaka huu, eneo la Mbezi Luis jijini Dar 
es Salaam, washtakiwa walikutwa na nyara 
hizo za serikali bila kibali.

Ilidaiwa kwamba, washtakiwa hao waki-
wa eneo hilo walikutwa na vipande vinne 

vya meno ya tembo vyenye thamani ya Sh. 
69,025,000 bila kibali kutoka kwa Mkuru-
genzi wa Wanyamapori.

Shtaka lingine ilidaiwa kuwa wanadai-
wa kumiliki vipande hivyo vya meno ya 
tembo huku wakijua vimetokana na kosa 
la uwindaji haramu na kwamba ni utakat-
ishaji.

Hakimu alisema mahakama yake haina 
mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo na washtak-
iwa hao hawatakiwi kujibu chochote  hadi 
Mkurugenzi wa Mashtaka Nchini (DPP), 
atakavyotoa kibali.

Washtakiwa wote walirudishwa rumande 
hadi Juni 4, mwaka huu, kesi hiyo itakapo-
tajwa kwa kuwa shtaka la utakatishaji lin-
alowakabili halina dhamana.

Matatani tuhuma kukutwa 
meno tembo ya mil. 69/-
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HABARI KITAIFA

Na Gurian Adolf, NKASI

MWANAFUNZI wa kidato cha pili Shule ya 
Sekondari ya Kirando  wilayani Nkasi mkoani 
Rukwa, Venance Kasolo (17), anashikiliwa na 
polisi kwa tuhuma za kumpa mimba mwa-
nafunzi mwenzie wa kidato cha kwanza wa 
shule hiyo.

Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa makamu 
mkuu wa shule hiyo, Godwin Ndalama, mwa-
nafunzi huyo alikamatwa jana asubuhi shuleni 

hapo na kupelekwa kituo kidogo cha Polisi 
Kirando kwa mahojiano.

Alisema kuwa wao kama shule hawakujua 
lolote juu ya ujauzito wa mwanafunzi huyo na 
kuwa baada ya kukamatwa uongozi wa shule 
ulikwenda polisi kujua ukweli wa jambo hilo.

Alisema  kuwa polisi waliueleza uongozi wa 
shule hiyo kuwa mwanafunzi huyo anatuhu-
miwa kumpa mimba mwanafunzi mwenzie 
wa kidato cha kwanza na kuwa mahojiano 
yakikamilika, atapelekwa mahakamani kujibu 

tuhuma zitakazomkabili.
Hata hivyo, kwa mujibu wa makamu mkuu 

huyo wa shule, katika mahojiano na mwa-
nafunzi huyo alikiri kumpa ujauzito mwanafun-
zi huyo na kudai kuwa wamekuwa wakifanya 
mapenzi. Oisa Elimu Sekondari wa Wilaya ya 
Nkasi, John Lupenza, alikiri kupokea taarifa 
hizo na kumtaka mkuu wa shule hiyo, Eleneo  
Mgina, kumpelekea taarifa ya maandishi kuhu-
siana na tukio hilo na kuwa mkurugenzi mtend-
aji wa wilaya amejulishwa juu ya tukio hilo.

Mwanafunzi matatani tuhuma 
za kumpa mwenzake ujauzito

Na Hellen Mwango

UPANDE wa utetezi katika kesi 
ya uhujumu uchumi inayowaka-
bili Mkurugenzi wa uthamin-
ishaji wa madini ya almasi na 
vito nchini (Tansort), Archard 
Kalugendo na wenzake, umeom-
ba washtakiwa hao warudishiwe 
kadi zao za benki ili familia zao 
ziweze kujikimu.

Wakili wa utetezi Nehemia 
Nkoko, alitoa ombi hilo jana ka-
tika Mahakama ya Hakimu Mkazi 
Kisutu wakati kesi hiyo ilipota-
jwa.

Mbele ya Hakimu Mkazi Mkuu, 
Huruma Shaidi, wakili huyo 
alidai kadi za washtakiwa hao 
zimeshikiliwa na polisi uwanja 
wa ndege, tangu walipokamat-
wa.

“Tunaomba washtakiwa 
wapewe access (haki) ya kupata 
mishahara yao, warudishiwe 
kadi zao za benki ili familia zao 
ziweze kujikimu na hasa tukiz-
ingatia hali ngumu ya maisha,” 
alidai Nkoko.

Baada ya kutoa maombi hayo, 
hakimu alimtaka wakili huyo 
awasilishe ombi hilo rasmi kwa 
njia ya barua ili liweze kushu-
ghulikiwa.

Awali wakili wa serikali, Wan-
kyo Symon, alidai kuwa, kesi 
hiyo ililetwa kwa ajili ya kuta-
jwa na kwamba faili la kesi hiyo 
limesharudi polisi lilipokuwa 
likifanyiwa upelelezi zaidi.

Alidai tarehe ijayo ya kesi, ita-
bainika kama kesi hiyo itasikili-
zwa mahakamani hapo au la.

Baada ya maelezo hayo, 
hakimu aliahirisha kesi hiyo hadi 
Juni 3, mwaka huu itakapotajwa, 
washtakiwa wote wamerud-
ishwa rumande.

Mshtakiwa mwingine katika 
kesi hiyo ni Mthamini wa Madini 
ya Almasi wa Serikali, Edward 
Rweyemamu.

Kalugendo na Rweyema am-
bao ni watumishi kutoka Wizara 
ya Madini, kwa mara ya kwan-
za walifikishwa mahakamani 
hapo,  Septemba 15, 2017, waki-
kabiliwa na  shtaka moja la kui-
sababishia serikali hasara ya Sh. 
bilioni 2.4.

Katika hati ya mashtaka, 
washtakiwa hao wanadaiwa ku-
tenda kosa hilo Agosti 25 na 31, 
2017 katika maeneo mbalimbali 
ya Jiji la Dar es Salaam na Mkoa 
wa Shinyanga.

Kwa pamoja wakiwa 
wathaminishaji wa almasi wa 
serikali na waajiriwa wa Wizara 
ya Nishati na Madini, waliisaba-
bishia serikali hasara ya Dola za 
Marekani 1,118,291.43 ambazo ni 
sawa na Sh. bilioni 2.4.

Na Mwandishi Wetu, MTWARA

WAZIRI MKUU Kassim Majaliwa, amewataka Wa-
tanzania kumuenzi Askofu Mstaafu Gaberiel Mmole 
(80) wa Jimbo Katoliki Mtwara kwa wema, upole  na 
utumishi mwema aliouonyesha wakati wote wa mai-
sha yake. 

Majaliwa alitoa wito huo jana wakati wa mazishi ya 
Askofu Mmole yaliyofanyika katika Kanisa Kuu la Ka-
toliki Mtwara na kuhudhuriwa na viongozi, waumini 
wa kanisa hilo na wakazi wa mkoa wa Mtwara.

Ibada ya mazishi imeongozwa na Askofu Mkuu wa 
Jimbo la Songea, Mhashamu Askofu Damian Dallu 
ambaye alitumia muda huo kuwaasa Watanzania kui-
shi katika maadili mema na kuheshimiana.

 Waziri Mkuu amesema enzi za uhai wake, Askofu 
Mmole alitoa kipaumbele katika masuala muhimu ya 
maendeleo ya jamii ikiwamo elimu na alisaidia sana 
watawa waliomaliza darasa la saba kujiunga na shule 
za sekondari.

  “Hata uanzishwaji wa Chuo Kikuu Kishiriki cha 
Stella Maris (Stemmuco) ambacho ni tawi la Chuo 
Kikuu cha Mtakatifu Augustine (Saut) hapa Mtwara ni 
moja ya jitihada zake alizozifanya katika kuhakikisha 
anawapa elimu bora vijana na jamii. 

 Kifo chake ni pigo kubwa kwa Taifa kwa sababu 
tumepoteza kiongozi wa kiroho aliyesimamia kwa 
uadilifu ustawi wa jamii ya Kitanzania,” alisema.

 Naye Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania (TEC), 
Mhashamu Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga wa Jimbo 
Kuu la Mbeya alisema wamepata simanzi kubwa ku-
fuatia kifo cha Askofu Mmole kwa kuwa  walitegemea 
hekima zake katika baraza hilo.

 Aliongeza kuwa Askofu Mmole alikuwa kielelezo 
cha dhamira njema na alilitumikia kanisa katika hali 
yoyote, hivyo yatupasa kumuombea apumzike kwa 
amani.  Mazishi ya Askofu Mmole yalihudhuriwa na 
maelfu ya wananchi, maaskofu wa majimbo mbalim-
bali nchini, Rais mstaafu wa awamu ya tatu, Benjamin 
Mkapa na mkewe Mama Anna Mkapa, na Waziri wa 
Nchi Oisi ya rais R-Utumishi na Utawala Bora, George 
Mkuchika. 

 

Majaliwa ataka Askofu 
Mmole aenziwe 
kwa matendo yake

Wakili aiomba 
mahakama 
washtakiwa
warudishiwe 
kadi zao za 
benki 

Mwenyekiti wa Wakala 
wa Kudhibiti Ushinda-
ni nchini Kenya, Flora 
Mutahi (kushoto), aki-
zungumza na waandi-
shi wa habari, jijini Dar 
es Salaam jana, kuhusu 
ushirikiano na Tan-
zania katika udhibiti 
wa bidhaa bandia 
zinazoingia sokoni. 
Katikati ni Mwenyekiti 
wa Tume ya Ushindani 
nchini (FCC), Prof. 
Emmanuel Mushi na 
Kamishna wa tume 
hiyo, Prof. Marcel-
lina Chijoriga. PICHA: 

GETRUDE MPEZYA
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 TAARIFA kwamba Tanzania imeshika nafasi ya tisa kwe-

nye uwazi wa mikataba ya manunuzi ya umma kati ya nchi 

25 duniani, zinabeba ujumbe kwamba kuna jitihada zime-

fanyika.

  Katika toleo letu la jana, tulichapisha habari zikiinukuu 

ripoti iliyotolewa na Shirika Lisilo la Kiserikali la Maendeleo 

Hivos, kwamba katika eneo la uwapo wa sheria zinazosaidia 

utekelezaji wa manunuzi ni asilimia 100. 

Ripoti hiyo imeonyesha kuwa kwenye ufanisi wa manunuzi 

ya umma, Tanzania imepata asilimia 90.

Aidha, kwenye eneo la uwajibikaji Tanzania imepata asil-

imia 71.43, huku kwenye eneo la ushindani imepata asilimia 

89.5.

Aidha, ripoti hiyo imebainisha kuwa mfumo wa kushughu-

likia manunuzi kielektroniki umesaidia kuwezesha utaratibu 

wa manunuzi kufanyika kirahisi.

  Ripoti hiyo imebainisha kuwa mifumo iliyojengwa kwe-

nye utaratibu wa manunuzi, ikiwamo kutangaza zabuni na 

kuwezesha wahusika kuzijaza kirahisi zaidi.

  Kadhalika, kwenye eneo la kutoa zabuni Tanzania ime-

pata asilimia 80.

Haya ni mambo ya kujivunia, na ni ishara kuwa katika suala 

zima la utawala bora na uwajibikaji, taasisi za serikali zime-

anza kufanya vizuri sana.

Tunakumbuka huko nyuma jinsi suala la manunuzi katika 

wizara, idara, taasisi na wakala wa serikali zilivyokuwa ziki-

fanya madudu katika manunuzi.

Kutokana na hali hiyo, sekta ya manunuzi ilionekana kuwa 

kichaka cha udanganyifu, matumizi mabaya ya fedha za 

umma, rushwa na ufisadi.

Mara kwa mara hali hiyo ilikuwa ikibainishwa na ukaguzi 

wa Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG), 

Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali (PAC) na 

Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Serikali za Mitaa (LAAC).

  Kimsingi, ni jambo la kufurahisha kusikia kuwa kuwa 

uwapo wa sheria zinazosaidia utekelezaji wa manunuzi ni 

asilimia 100.

  Vile vile, ni jambo la kujivunia kuwa kwenye ufanisi wa 

manunuzi ya umma, Tanzania imepata asilimia 90 bila kusa-

hau kwamba kwenye eneo la uwajibikaji Tanzania imepata 

asilimia 71.43, huku kwenye eneo la ushindani ikipata asilimia 

89.5.

Kilichosababisha matokeo haya chanya bila shaka ni hatua 

zinazochukuliwa na serikali kwa sasa za kupambana na vi-

tendo vya rushwa na ufisadi katika sekta ya umma.

Sekta ya manunuzi ni nyeti kwa kuwa zinatumika fedha ny-

ingi za umma, hivyo unapokosekana udhibiti, nchi inaweza 

kujikuta ikipoteza fedha nyingi ambazo zingeweza kutumika 

kwa ajili ya maendeleo.

Kwa mfano, kuna miradi kadhaa mikubwa ambayo huko 

nyuma tulishuhudia ililiingiza taifa hasara kubwa kutokana 

na kukiukwa kwa sheria za manunuzi. Hali hiyo ilichangiwa 

na kukosekana sheria madhubuti za manunuzi pamoja na 

udhibiti wa sekta ya manunuzi.

Kwa hiyo hatua za serikali za kuziba mianya ya rushwa na 

ufisadi imechangia kwa kiwango kikubwa katika mafanikio 

haya, hususan udhibiti katika manunuzi ya umma.

Mbali na kupongeza hatua zilizochukuliwa, tunaishauri 

serikali iendelee kuweka udhibiti katika manunuzi ya umma 

ikiwamo kuhakikisha kwamba kunakuwapo na uwazi.

Pale inapoonekana kuwa baadhi ya sheria zina udhaifu, 

basi ziboreshwe na wakati mwingine kutungwa mpya, kwa 

lengo la kuhakikisha kuwa sekta ya manunuzi haitumiki 

kama kichaka cha kuhujumu uchumi wa taifa letu.

Na Sabato 

Kasika 
MWISHO wa matumizi ya 

mifuko ya plastiki ni Juni Mosi 
mwaka huu, na serikali imesha-
tangaza kuwa haitarudi nyuma 
katika hilo na kuwataka watu 
wote kuzingatia tarehe hiyo.

Hata hivyo, kumekuwapo na 
upotoshaji wa mitaani ambapo 
baadhi ya watu wamekuwa 
wakijifariji kuwa ni masuala ya 
kisiasa tu na kwamba mifuko 
hiyo itaendelea kuuzwa kama 
kawaida.

Watu wa aina hiyo wanapas-
wa kupuuzwa kwani wanaweza 
kusababisha wenzao wakaingia 
kwenye matatizo kwa kutozwa 
faini watakapokutwa na mifuko 
hiyo, baada ya muda ulioweka 
kumalizika.

Msimamo wa serikali ni 
kwamba haina mpango wa 
kuongeza muda kwa wamiliki 
wa viwanda vinavyozalisha mi-
fuko ya plastiki iliyopigwa mafu-
ruku, hilo ndilo jambo la msingi 
la kuzingatia.

Ni vyema watu wakasoma 
ishara za nyakati na kutambua 
kwamba serikali hii hailembi, 
kwa kuwa ikishaamua, kinacho-
fuata ni utekelezaji tu, hivyo ni 
muhimu Watanzania kuzingatia 
hilo.

Itashangaza iwapo Juni 2 
mwaka huu kutakuwa na watu 
ambao watakutwa na mifuko 
hiyo, wakiamini kwamba serika-
li imetangaza na kisha italegeza 
msimamo au itaongeza muda.

Siyo vyema kukumbana 
na hali hiyo kwasababu tu ya 
uzembe na hasa kwa kuzingatia 
kwamba zimebaki siku chache 
ule muda uliowekwa na seri-
kali wa kupiga marufuku mifuko 
hiyo utumie.

Yale ambayo yamekuwa yaki-
wakuta baadhi ya watu kwa 
uzembe wa kutozingatia muda, 
hayapaswi kufanywa kwenye su-

ala hili la marufuku ya mifuko ya 
plastiki ambalo lina faini yake.

Kwa mfano wakati uandik-
ishaji wa vitambulisho vya taifa 
unaanza, baadhi walikosa, kuto-
kana na mtindo wao wa kusubiri 
hadi siku ya mwisho na kukuta 
msururu mrefu wa watu na 
hivyo wakakwama kuhudumi-
wa.

Siyo vitambulisho tu bali 
hata kuhama kwenda kwenye 
televisheni za ving’amuzi, wen-
gine walizembea na kushindwa 
kubadilisha zao kwa wakati na 
kujikuta zikizimwa.

Mimi ninaamini kwamba 
mtu atakayekutwa na mifuko 
hiyo kuanzia Juni 2 mwaka huu, 
basi atakuwa ni 
mzembe au ataku-
wa miongoni mwa 
wale wanaosiki-
liza maneno ya mi-
taani.

W a k u m b u k e 
kuwa kwa sasa 
kuna matangazo 
ya mara kwa mara 
kwenye vyombo 
vya habari na hata 
ujumbe unao-
tumwa katika simu 
ukisisitiza kwamba 
mifuko hiyo ni 
marufuku iikapo 
Juni Mosi.

Kwa maana hiyo 
sidhani kuna mtu 
a t a k a y e j i t e t e a 
kwamba hajui 
marufuku hiyo, 
kwani atakuwa 
hana ujanja wa ku-
jitetea, kwa sababu 
kumekuwapo na 
njia nyingi za ku-
ikisha ujumbe 
kuhusu suala hilo.

Kama hana TV, 
redio au simu, basi 

atakuwa amepata ujumbe kupi-
tia kwa ndugu, raiki au jirani, 
vinginevyo atakuwa ni miongo-
ni mwa wale wanaosubiri hadi 
dakika ya mwisho ili ‘waibipu’ 
serikali.

Kila mmoja aepuke kutozwa 
faini ambayo imetangazwa 
kuwa ni Sh. 30,000 kwa yule 
atakayekutwa akitumia mifuko 
hiyo baada ya kumalizika kwa 
muda uliowekwa na serikali.

Wakati serikali ikiweka faini 
hiyo, Baraza la Madiwani Man-
ispaa ya Moshi limepitisha she-
ria ndogo itakayodhibiti mifuko 
hiyo.

Kwamba kwa wale wataka-
okamatwa nayo, watalipa faini 

ya Sh. 50,000.
Bado wapo wafanya-

biashara wa maduka ya 
jumla na rejareja, ambao 
wanataka jamii ipewe 
elimu kuhusu mifuko 
hiyo, lakini sidhani kama 
haijawahi kutolewa tan-
gu serikali ilipotangaza 
marufuku miaka kadhaa 
iliyopita.

Nakumbuka siyo mara 
ya kwanza serikali ku-
piga marufuku mifuko 
hiyo, kwani miaka kad-
haa iliyopita ilifanya 
hivyo lakini ikawa in-
aishia njiani na sasa 
imeamua kufanya kweli 
na ndio maana kume-
kuwapo na matangazo 
ya mara kwa mara yaki-
sisitiza kuwa Juni Mosi ni 
mwisho.

Hatua hivyo inatosha 
kuwafanya Watanza-
nia wajue kuwa imed-
hamiria kukomesha 
mifuko hiyo nchini, na 
kinachotakiwa ni jamii 
kutii.

 

 Muungwana Lazima Nilonge

Jambo jema kupaa uwazi 
mikataba ya manunuzi

Marufuku mifuko ya plastiki
jamii isome ishara za nyakati 

Nipashe hutolewa na kuchapishwa na:

THE GUARDIAN LIMITED

Mhariri Mtendaji :  Beatrice Bandawe
Meneja Usambazaji na Masoko: Emmanuel Lyimo, 0716 500500
Mapokezi:  0745 700710
Meneja Matangazo:   Kauthar D’souza, 0767 223311
Baruapepe:     advertise@guardian.co.tz
Website:       www.ippmedia.com
       epaper.ippmedia.com

Msimamo 
wa serikali 
ni kwamba 
haina 
mpango wa 
kuongeza 
muda kwa 
wamiliki 
wa viwanda 
vinavyozali-
sha mifuko 
ya plastiki 
iliyopigwa 
mafuruku, 
hilo ndilo 
jambo la 
msingi la 
kuzingatia.



Jumatano Mei 22, 2019 7

MAKALA

KABWELA NA FADHILI MOHAMMED

Nuru mpya sekta mifugo, uvuvi

Na John Mapepele

LEO, Waziri wa Mifugo na Uvuvi, 
Luhaga Mpina, anahitimisha 
Mapendekezo ya Bajeti ya Wizara 
yake bungeni kwa mwaka ujao wa 
fedha, 2019/20. Hiyo ni hotuba 
yake ya pili ya bajeti tangu 
alipokabidhiwa wizara hiyo, 
akiwa na Naibu wake, Abdallah 
Ulega.

Ni hotuba iliyosheheni ripoti 
za mafanikio makubwa, baada 
mikakati iliyotekelezwa katika 
kipindi kilichopo, yaani Julai 2018 
hadi sasa, Mei 2019. Baadhi ya 
mafanikio hayo makubwa, yamo 
katika sekta ya Uvuvi.

Anasema kwa mara ya kwanza 
katika kipindi cha zaidi ya miaka 
40, wizara imeifumua Sheria ya 
Uvuvi Namba 22 ya Mwaka 2003 
na Kanuni zake za mwaka 2009 
na kuzaliwa; Sheria ya Uvuvi na 
Sheria ya Ukuzaji Viumbe Maji.

Anaongeza, katika mwaka 
2018/2019, wizara imefanya 
marekebisho ya dharura kwa 
baadhi ya Kanuni za Uvuvi za 
Mwaka 2009, kuliwezesha Taifa 
kunufaika na rasilimali uvuvi. 

Hayo yanajumuisha: Kuruhusu 
matumizi ya nyavu milimita 
nane, badala ya kumi 10 kwa 
uvuvi wa dagaa katika ukanda 
wa bahari; matumizi ya nyavu za 
makila zenye ukubwa wa macho 
ya kuanzia inchi saba, badala ya 
inchi sita.

Mengine ni: Uvunaji wa Kaa 
kutoka gramu 500 hadi gramu 
450; Kuondoa Ukomo wa Urefu 
wa Sentimita 85 kwa samaki aina 
ya Sangara; na Matumizi ya Leseni 

Moja kwa kila eneo la Maji ya 
Uvuvi, badala ya kila halmashauri 
kutoa leseni yake. Marekebisho 
hayo ni ya Mei 10 ya mwaka 2019 

Marekebisho hayo yatarajiwa 
kuwezesha wananchi wa Ukanda 
wa Pwani kuvua dagaa mchele 
kwa kutumia nyavu za milimita 
nane, waliokuwa hawawezi 
kuvuliwa kwa kutumia nyavu za 
milimita 10 zilizokuwepo kwa 
mujibu wa Kanuni za Uvuvi za 
Mwaka 2009.

Pia, inahusu kuwezesha kuvua 
samaki sangara wenye urefu 
zaidi ya sentimita 85 na kuondoa 
ukataji leseni, ikiwa na manufaa 
ya kuongeza kipato cha wavuvi, 
malighafi ya viwanda, kuvutia 
uwekezaji mpya, kudhibiti 
utoroshaji mazao ya uvuvi na 
kuongeza mapato ya serikali. 

MAGEUZI ZIWA VICTORIA
Kuhusu kuongezeka samaki wa 

Ziwa Victoria, Waziri anasema kwa 
kutumia teknolojia iitwayo’Hydro-
acoustic survey’  Taasisi ya Utafiti 
wa Uvuvi Tanzania (TAFIRI), 
kwa kushirikiana na Taasisi za 
Kenya Marine and Fisheries 
Research Institute (KMFRI-Kenya 
) na National Fisheries Resources 
Research Institute (NaFIRRI-
Uganda), zilifanya utafiti kati ya 
mwezi Septemba hadi Oktoba, 
mwaka jana na kubaini kuwapo 
tani 2,210,000 za aina mbalimbali 
za samaki. 

Ni utafiti ulioonyesha mafanikio: 
Sangara walioongezeka kutoka 
tani 417,936 mwaka 2016 hadi 
kufikia tani 553,770 mwaka 2018.

Pia, sangara wa chini ya 

sentimita 50 wamepungua kutoka 
asilimia 96.6 mwaka 2017 hadi 
asilimia 62.8 mwaka jana; sangara 
kuanzia sentimita 50 hadi 85, 
wameongezeka kutoka asilimia 
3.3 mwaka 2017 hadi asilimia 32.0 
mwaka jana.

Samaki aina hiyo wenye 
urefu unaozidi sentimenta 85, 
wameongezeka kutoka asilimia 
0.4 mwaka 2017 hadi asilimia 5.2 
mwaka 2018, huku wastani wa 
urefu wa sangara umeongezeka 
kutoka sentimeta 16 mwaka 2017 
hadi kufikia  sentimeta  25.2 
mwaka jana.

VIWANDA SAMAKI
Takwimu zinaonyesha katika 

mwaka wa fedha  unaoisha, kuna 
viwanda vikubwa 12 vilichakata 
mazao yenye viwango vya kuuzwa 
katika soko la nje, hususan Umoja 
wa Ulaya (EU), vikiwemo viwanda 
vinane vya Ziwa Victoria na vinne 
Ukanda wa Pwani. 

Vilevile, viwanda vya kati 

• Makusanyo yote yavuka lengo vinne vilichakata mazao ya uvuvi 
yaliyouzwa katika soko la kikanda 
nchi zingine, zikiwemo Bara Asia 
na Marekani; na kuna viwanda 
vidogo 34 vya kupokea samaki hai 
na maghala 52 kwa ajili ya mazao 
ya uvuvi yaliyokaushwa. 

Kwa mujibu wa Waziri Mpina, 
doria na operesheni zinazoendelea 
nchini, zimeongeza upatikanaji 
wa samaki hususan sangara, 
kuimarika viwanda na kuongeza 
uzalishaji. Hivi sasa, kuna wastani 
wa tani 180 zinazochakatwa kwa 
siku, ikilinganishwa na tani 165 
katika mwaka wa fedha 2017/2018.

Kingine anachokitaja ni 
hadi Machi mwaka huu, jumla 
ya tani 389,459.40 za samaki 
zenye thamani ya Sh.trilioni 1.83 
zilivunwa, ikilinganishwa na tani 
376,352.72 zenye thamani ya Sh. 
trilioni 1.77 zilizovunwa katika 
kipindi kama hiki mwaka 2018 
sawa na ongezeko la asilimia tatu.

Katibu Mkuu
Katibu Mkuu wa wizara hiyo 

yenye dhamana na uvuvi,  Dk. 
Rashid Tamatama, anasema 
udhibiti wa  rasilimali za uvuvi, 
wizara imeanzisha kanda kuu 
tatu  za usimamizi na udhibiti wa 
rasimali za uvuvi: Ziwa Victoria; 
Tanganyika; na Ukanda wa Pwani.

Dk. Tamatama anasema, 
wizara imeanzisha kanda ndogo 
mbili ambazo ni Ukerewe na 
Sengerema na imeimarisha vituo 
27 vya kusimamia rasilimali za 
uvuvi nchini. 

Anasema, wizara ilifanya 
‘Operesheni Sangara’ katika 
maziwa yote makubwa nchini 
na ikafanikiwa kukamata zana 
haramu mbalimbali, zikiwemo 
nyavu za makila (168,708); 
makokoro (3,715); na nyavu za 
timba (15,915); nyavu za dagaa 
(9,068); na kamba za kokoro zenye 
urefu wa mita 525,784; ndoano 
(568,958); mitumbwi/boti 2,291. 

Katibu Mkuu anataja operesheni 
hiyo ilikamatwa samaki wazazi 
kilo 8,958; wachanga/kayabo kilo 
110,181p; na mabondo kilo 634.01.

Anasema kulikuwapo 
watuhumiwa 4,713 
wanaojumuishwa na viongozi 17 
kati yao, waliotumia magari 4,489, 
pikipiki 374 na mitungi ya gesi 236 
kufaikisha azma  yao.   

UHARAMIA KIMATAIFA 
Dk. Tamatama anasema, 

walikamata tani 15.53 za samaki 
walioingizwa nchini bila nyaraka, 
leseni na vibali. Hao walipatikana 
kuwa na viambata vya sumu, 

baada ya kufanyiwa uchunguzi 
na wote waliteketezwa kwa 
kutokukidhi viwango vya ubora 
na usalama. 

Hiyo iliendana na raia wa kigeni 
203 walikamatwa wakijihusisha 
na uvuvi na biashara za mazao ya 
uvuvi kinyume cha sheria. 

Katika mwaka 2018/2019, 
kuna vifaranga 17,301,076 
(samaki 6,221,076 na kambamiti 
11,080,000) vimezalishwa katika 
vituo vya serikali na sekta binafsi 
ikilinganishwa na vifaranga 
15,119,757 vilivyozalishwa mwaka 
2017/2018. 

Pia, mabwawa ya samaki 
yameongezeka kutoka 24,302 
katika mwaka 2017/2018 hadi 
26,445 wa sasa. Wizara inaendelea 
kuhamasisha uwekezaji na 
matumizi ya teknolojia stahiki 
kuzalishia viumbe maji. 

Hiyo inahusu matumizi ya 
vizimba (fish cage), hadi sasa kuna 
vizimba 408, kwa mgawannyiko: 
Ziwa Victoria (346); Ziwa 
Tanganyika (9); na malambo (53).

MAKUSANYO
Waziri Mpina anasema kwa 

mwaka wa fedha 2018/2019, 
Wizara ya Uvuvi ilitarajia 
kukusanya Sh. 21,534,305,600.00. 
Hadi kufikia tarehe 15 Mei, 2019 
kiasi cha Sh. 30,330,063,743.25  
sawa na asilimia 140.8 ya lengo 
zilikusanywa kutoka Sekta ya 
Uvuvi.

Katika mifugo, anasema 
katika mwaka huo wa fedha, 
Wizara ilitarajia kukusanya Sh. 
18,467,945,100. Hadi kufikia 
tarehe 15 Mei, 2019 kiasi cha Sh. 
33,853,050,919 kilikusanywa 
kutoka Sekta ya Mifugo, sawa na 
asilimia 183.31 ya lengo. 

Ongezeko linatokana na 
wizara kuimarisha udhibiti wa 
upotevu wa mapato, pamoja na 
marekebisho katika ada na tozo 
katika Sekta ya Mifugo. 

Katika bajeti ijayo, Wizara 
ya Mifugo na Uvuvi, inaiomba 
Bunge, kupitisha Makadirio ya 
Matumizi ya Wizara ya Mifugo 
na Uvuvi, Sh.  64,901,756,551. Ipo 
katika mgawanyo; Sekta Mifugo 
Sh. 31,774,378,000; Sekta Uvuvi, 
Sh.33,127,378,551.00.

• Mwandishi wa makala 
hii ni Katibu wa Waziri wa 
Mifugo na Uvuvi anapatikana 
kwa mawasiliano ya baruapepe; 
jmapepele1@gmail.com au simu 
(+255) 0784441180.

Shughuli zikiendelea katika Soko la Samaki Feri, jijini Dar es Salaam. PICHA: MAKTABA.



ugaji katika mwaka ujao wa fedha na hivyo 
kuongeza mapato katika sekta ya mifugo na 
kutoa huduma za mifugo kwa wafugaji. 

“Jumla ya tozo 10 zimependekezwa ku-
futwa ikiwa ni pamoja na tozo nne za mazi-
wa, tano za nyama na moja ya kuku,” Mpina 
alisema.

Tozo zilizopendekezwa kufutwa ni pamoja 
na vibali vya vyombo vya kusairisha maziwa 
chini ya lita 51, usajili wa vituo vya kukusanya 
maziwa chini ya lita 201, usajili wa wazalishaji 
maziwa chini ya lita 51, usajili wa wasambazaji 
wa pembejeo za maziwa na usajili wa wafu-
gaji wa mifugo ya nyama wadogo, wa kati na 
wakubwa.

Tozo   zingine zilizopendekezwa kufutwa 
ni usajili wa wasimamizi wa minada ya awali, 
upili na mpakani, usajili wa minada ya awali, 
upili na mpakani, vibali vya kusairisha kuku 
ndani ya nchi, usajili wa wafanyabiashara wa 
mifugo katika minada ya awali, upili na mpa-
kani na usajili wa wafanyabiashara wa nyama 
na bidhaa za nje ya nchi.

VIPAUMBELE 10
Mpina alitaja maeneo 10 ambayo wizara 

yake imepanga kuyatilia mkazo kwa kushiriki-
ana na wadau kuwa ni pamoja na kuimarisha 
usimamizi, udhibiti na matumizi endelevu ya 
rasilimali za uvuvi na kutunza mazingira.

Alisema vipaumbele vingine ni kudhibiti 
upotevu wa mapato ya serikali yatokanayo 

na sekta ya uvuvi, kuimarisha usimamizi wa 
rasilimali katika ukanda wa uchumi wa baha-
ri na bahari kuu na kuimarisha usimamizi na 
udhibiti wa ubora, usalama na viwango vya 
samaki na mazao ya uvuvi.

Vinginevyo ni kuimarisha miundom-
binu na kukuza biashara ya mazao ya uvuvi, 
kuboresha upatikanaji wa taarifa sahihi za 
uvuvi na kuboresha upatikanaji wa taarifa 
sahihi za uvuvi. Waziri Mpina alisema wizara 
yake pia itaongeza upatikanaji wa vifaranga 
vya samaki, kuandaa kanda za ufugaji wa 
samaki na kuimarisha utaiti wa huduma za 
ugani na mafunzo ya uvuvi.

Ili kutekeleza majukumu yake, Mpina alili-
omba Bunge kuidhinisha Sh. bilioni 64.9 kwa 
ajili ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka ujao 
wa fedha. Kati yake, Sh. bilioni 31.7 ni kwa ajili 
ya sekta ya mifugo na Sh. bilioni 33.2 kwa ajili 
ya sekta ya uvuvi.

MAONI YA UPINZANI
Akiwasilisha hotuba yake bungeni jana 

kuhusu makadirio ya bajeti ya Wizara ya 
Mifugo na Uvuvi kwa mwaka ujao wa fedha, 
Msemaji Mkuu wa Kambi Rasmi katika wizara 
hiyo, Dk. Sware Semesi, alibainisha mambo 
nane muhimu yanayopaswa kufanyiwa kazi 
na serikali kwa maendeleo ya sekta za mifugo 
na uvuvi.

Aliyataja mambo hayo kuwa ni pamoja na 
kuimarisha utaiti katika kupata mbegu na 
vyakula bora na utengenezaji wa vifaa vya 
uvuvi, ujenzi wa bandari za uvuvi na bandari 
kavu.

Dk. Sware alisema jambo la pili ni serikali 
kuweka mikakati mapema ya kukabiliana na 
athari za mabadiliko ya nchi badala ya kusub-
iri hadi kutokee janga la usalama wa chakula.

Upinzani pia ulishauri kuwapo na 
uwekezaji mahususi kwa wajasiriamali wa 
uvuvi hasa katika ufugaji wa samaki, kaa, lulu, 
ukulima wa mwani na uzalishaji wa vyakula, 
mbegu na vifaranga vya samaki.

Dk. Sware alisema jambo la nne ambalo up-
inzani unaishuri serikali ni kuweka mazingira 
raiki ili kuwekeza zaidi katika ufugaji wa sa-
maki kwenye vizimba vya maziwa na mwam-
bao wa bahari. Waziri kivuli huyo alisema 
jambo lingine linalopaswa kufanyiwa kazi na 
serikali ni kufanya upya tathmini ya kodi, tozo 
na ushuru mbalimbali katika sekta hizo mbili, 
akitolea mfano kuondoa tozo ya asilimia 10 
kwa usairishaji wa ngozi.

Alisema serikali pia inapaswa kuwekeza ka-
tika uzalishaji zaidi wa samaki ili kukabiliana 
na changamoto ya kuagiza samaki toka nje 
kwa fedha za kigeni kunakosababisha kupun-
gua kwa akiba ya fedha za kigeni nchini.

“Serikali itafute suluhisho la kudumu kuhu-
su nyavu za kuvulia na kutafuta njia mbada-
la ambazo ni raiki kwa mazingira katika 
kuteketeza nyavu haramu za uvuvi,” alisema.

Dk. Sware aliongeza: “Ni bora serikali ikapi-
tia sera ya Chadema kuhusu sekta ya uvuvi ili 
kubuni na kuboresha shughuli za biashara za 
masuala ya uvuvi ambazo zitalenga kuhakiki-
sha kuna usambazaji wa kutosha wa samaki 
na bidhaa nyingine za baharini kwa ajili ya 
matumizi ya wananchi na viwanda.” 
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lemani Kakoso, alisema TTCL inakabiliwa 
na changamoto nyingi ikiwamo kuzidai 
taasisi nyingi za serikali zaidi ya Sh. bilioni 
28, pamoja na madai ya fedha kutokana na 
Mkongo wa Mawasiliano wa Taifa.

Naye Msajili wa Hazina, Dk. Athumani 
Mbuttuka, alisema kwa kipindi cha miezi 
mitatu gawio limeongezeka kutoka Sh. bil-
ioni 119.2 kwa mwaka 2015/16 hadi Sh. bil-
ioni 339 kwa mwaka 2017/18.

AGIZO KUTOA GAWIO
Pia Magufuli aliyaagiza mashirika na 

taasisi za serikali 253 zilipo kisheria ku-
hakikisha zinatoa gawio kwa serikali iikapo 
Julai mwaka huu, vinginevyo watachukulia 
sheria kali, ikiwamo kufutwa.

Alimwagiza Msajili wa Hazina, Dk. 
Athumani Mbuttuka, kuyaandikia barua 
mashirika na taasisi hizo kuhusu agizo hilo, 
na nakala kwenda kwa Katibu Kiongozi.

Aliyataka mashirika na taasisi zingine 
za serikali yenye wajibu kisheria wa kutoa 
gawio kufanya hivyo haraka.

“Mashirika ambayo yanapaswa kutoa 
gawio nayaagiza iikapo Julai mwaka huu 
yawe yameshatoa, vinginevyo tutatumia 
sheria ikiwezekana kuyafuta, haiwezekani 
shirika kila mwaka liwe linapata hasara la-
kini halifungwi,” alisema na kuongeza.

“Msajili wa hazina yaandikie barua ma-
shirika hayo yote na nakala iende kwa Kati-
bu Kiongozi, haiwezekani taasisi kama Jeshi 
la Wananchi linatoa gawio halafu mengine 
yasitoe,” alisema Rais Magufuli.

Rais Magufuli alisema fedha za gawio 
ndizo zinatumika kujenga shule, hospitali, 
miundombinu ya barabara, na huduma 
zingine za kijamii nchini.

Alisema kwa mwaka 2017/18 ni mashirika 
40 tu yaliyotoa gawio kwa serikali yenye 
thamani ya Sh. bilioni 717.56, hivyo kwa 
mwaka 2018/19 anatarajia idadi ya mashiri-
ka itaongezeka.

Kadhalika, Rais Magufuli aliutaka uon-
gozi wa TTCL kuhakikisha Mkongo wa Taifa 
wa Mawasiliano unaika katika maeneo 

yote nchini, ambapo kwa sasa kati ya wilaya 
149 ni wilaya 40 tu zilizoikiwa na Mkongo 
wa Taifa wa Mawasiliano.

Aidha, aliitaka Wizara ya Ujenzi, Uchuku-
zi na Mawasiliano kuhakikisha inaisaidia 
TTCL katika kupata minara yake, na kuacha 
tabia ya kukodi minara ya kampuni zingine 
za simu.

Kwa upande wake Mkurugenzi Mkuu wa 
TTCL, Waziri Kindamba alisema sababu 
iliyochochea kupatikana kwa gawio hilo ni 
ongezeko la mapato kutoka Sh. bilioni 119 
hadi 167.

“Kwa kipindi cha miaka mitatu tumeweza 
kuboresha vituo vya wateja, tumeongeza 
uwezo wa teknolojia na miundombinu, tu-
meendelea kuwa wasimamizi wa Mkongo 
wa Taifa na Kituo cha Taarifa,” alisema Kin-
damba.

Naye Mwenyekiti wa Bodi ya TTCL, 
Omary Nundu, alisema endapo TTCL 
ikiwezeshwa inaweza kutoa gawio kubwa 
zaidi ya hilo walilotoa.

Mwenyekiti wa Bunge, 
Najma Giga; Katibu Mtend-
aji wa Baraza la Sanaa 
Tanzania, Godfrey Mun-
gereza; Mbunge wa Bahi, 
Omar Badwel; Mbunge wa 
Chemba, Juma Nkamia; 
Mbunge wa Mpwapwa, 
George Lubeleje; Mbunge 
wa Viti Maalum Dodoma, 
Fatma Taufiq, Raisi wa 
Shirikisho la Sanaa Tafca 
pamoja na wawakilishi wa 
Kampuni ya Data vision 
International wakiwa kwe-
nye uzinduzi wa semina 
ya mafunzo yaliyo andali-
wa na Tacip jijini Dodoma 
juzi. MPIGAPICHA WETU

JPM awaagiza mawaziri kutumia laini za TTCL

Mpina atangaza neema 2019/20

humo walikula chakula pamoja  akiwa 
hana shida yeyote.

 “Tulikaa pale na aliagiza soda Club 
Soda tu na alipomaliza  saa nne usiku 
huo aliondoka na kwenda hoteli   al-
ipoikia lakini kuika saa tano usiku 
nilipokea simu toka kwa Mwenyekiti 
wa wazazi wilayani kwangu, akinitaari-
fu Askofu ameanguka hotelini anakim-
bizwa hospitalini,” alisema. 

“Tulipigiwa simu na mkewe kwamba 
amezidiwa baada ya kuteleza akitoka 
kuoga, lakini tulipoika hospitali Mkoa 
wa Dodoma muda mfupi baadaye tu-
lijulishwa kwamba amefariki,” alisema 
Mdoe.  Askofu alikuwa miongoni mwa 
wachimbaji wachache wa madini wali-
ofanikiwa na akaendelea kuishi katika 
kijiji alichozaliwa cha Mbuguni wilay-
ani Arumeru, kilometa chache kutoka 
ilipo migodi ya madini ya Tanzanite 
katika eneo la Mirerani.

 Alikuwa mjumbe wa kamati ya siasa 
ya CCM Wilaya ya Meru na pia mjumbe 
wa Halmashauri kuu ya CCM katika 
wilaya hiyo. Kati ya mwaka 2010 na 
2015 alikuwa diwani wa kata ya Mbu-
guni Askofu atakumbukwa zaidi kwa 
tukio la mwaka 1995 baada ya kupata 
madini ya Tanzanite aligawa fedha kwa 
kuzirusha akiwa ghorofani katika jengo 
lake la  Hoteli ya Pallsons iliyopo kati-
kati ya Jiji la Arusha.

  Akizungumzia kifo hicho, mchim-
baji wa madini ya Tanzanite huko 
Mererani, Rahim Massawe, alisema 
kimewagusa wengi kwa kuwa alisaidia 
watu wengi kufanikiwa kuingia kwenye 
uchimbaji wa madini.

  Mbali na kuwa mchimbaji wa ma-
dini na mwanasiasa, Askofu pia alikuwa 
mwana michezo ambaye alifanikiwa 
kuanzisha timu ya soka ya Pallson ili-
yofanikiwa kucheza ligi kuu ya soka 
ikiwa na makazi yake katika kijiji cha 
Mbuguni.   Aisa habari wa shirikisho 
la wachimbaji   wa Madini nchini (Fe-
mata), Dk. Bernard Joseph alisema 
wachimbaji wamempoteza raiki, 
mpambanaji na mtu muhimu kwenye 
sekta hiyo.

  “Wakati wa uhai wake alikuwa na 
mapenzi mema na vijana kwani alianzi-
sha timu ya mpira wa miguu ya Pallsons 
ambayo iliikia hatua kubwa kwenye 
soka,” alisema Dk. Joseph.

Naye, mmiliki wa mgodi wa madini 
ya Tanzanite, Fatuma Kikuyu, alisema 
wachimbaji madini wamepata pigo 
kubwa kwani Mollel alikuwa anasaidia 
wachimbaji wenzake ambao hawaku-
zalisha madini. 

 Alisema ni pengo kubwa wamepata 
wachimbaji madini ya Tanzanite kwani 
watu kama Mollel wapo wachache ku-
tokana na kuwajali wachimbaji wenzao. 

 Mchimbaji wa madini ya Tanzanite, 
Haji Msham Ngokwe, alisema sekta ya 
madini imepoteza mtu muhimu kwani 
Mollel ni miongoni mwa matajiri wa 
mwanzo mwanzo kupata madini ya 
Tanzanite.  

“Huyu alikuwa na roho nzuri hadi 
watu wakamuita Askofu badala ya 
Mollel. Alisababisha wengine waione 
Sh.milioni moja kutokana na kuwa na 
roho ya utoaji,” alisema Ngokwe. 

 
Imeandikwa na Novatus Makunga 

na Cynthia Mwilolezi, ARUSHA
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Na Paul Mabeja, DODOMA

MRADI wa utambuzi wa 
wasanii wa sanaa za ufundi 
Tanzania ujulikanao kama 
Tacip umezinduliwa rasmi 
katika Wilaya ya Dodoma 
Mjini, huku ukiungwa mkono 
na wabunge wa Mkoa wa 
Dodoma.

Wabunge hao wakiambat-
ana na Rais wa Shirikisho la 
Sanaa za Ufundi Tanzania 
(TAFCA), Adrian Nyanga-
malle, pamoja na Mtendaji 
wa Baraza la Sanaa Tanzania 
(BASATA), Godfrey Mun-
gereza.

Akimwakilisha Spika wa 
Bunge, Mwenyekiti wa Bunge, 
Najma Giga, alisema: “Tume-
upokea mradi huu wa Tacip 
kwa faraja kubwa katika jiji 
letu na makao makuu ya nchi, 
ni jambo jema kwamba mradi 
huu uliobuniwa na Kampu-
ni  ya DataVision Internation-
al ikishirikiana na Shirikisho 
la Sanaa za Ufundi nchini 
chini ya Wizara ya Habari, 
Utamaduni, Sanaa na Michezo 
kupitia Basata unadhamira 
ya kuwajengea mazingira 
wezeshi wasanii wa sanaa 
za ufundi kutumia ujuzi na 
ubunifu wao kujikwamua na 
umaskini, huku wakiongeza 
mchango katika pato la taifa.”

“Hivyo natoa wito kwa 
serikali mkoa wa Dodoma 
kuwapa ushirikiano wa ku-
tosha kwa kusaidia katika 
kutoa wito kwa jamii na hata 
katika kutatua changamoto 
watakazokutanazo wakifanya 
shughuli zao jijini hapa,” 
aliongeza Giga.

Naye Mratibu wa TACIP,  
Sauli Mpocke, alielezea azma 
ya mradi wa TACIP katika ku-
wafikia wasanii wote nchini 
wa tasnia ya sanaa za ufundi 
kwa lengo kuu la kupata taar-
ifa za wasanii kwa kuwabaini 
na kuwatambua ili kuwaun-
ganisha katika fursa mbal-
imbali na kusaidia kutatua 
changamoto zinazowakabili.

“Zoezi hili la kutambua  na 
kuwasajili wasanii lilianza 
rasmi jijini Dar es Salaam, 
ambapo tumetembelea na tu-
naendelea kutembelea wilaya 
zote za jiji hilo, na kwa sasa 
tumeingia rasmi mkoani 
Dodoma tukiwa na dhamira 
ile ile ya kupita mtaa kwa 
mtaa kwa nia ya kutimiza 
lengo la kumfikia kila msanii 
kwenye wilaya zote na nchi 
nzima kwa ujumla,” alisema  
Mpocke.

Mkutano huo pia uliolenga 
kutoa mafunzo ya usajili 
kwa watumishi wa seri-
kali ya mkoa wa  Dodoma 
wakiwamo watendaji kata 
na mitaa, ofisa utamaduni 
wa wilaya pamoja na kuhud-
huriwa  na wabunge kadhaa 
wa Dodoma kama Mbunge wa 
Bahi, Omary Badwel; Mbunge 
wa Chemba, Juma Nka-
mia; Mbunge wa Mpwapwa, 
George Lubeleje; Mbunge 
wa Viti Maalum Dodoma,  
Fatma Taufiq, wawakilishi 
wa kampuni ya DataVision 
International na timu nzima 
ya TACIP. 

Na Beatrice Moses

HATIMAYE ndugu na baba mzazi wa mto-
to aliyekuwa amelazwa katika Hospitali ya 
Rufani ya jijini Mbeya, baada ya kunusurika 
kwenye ajali ya pikipiki iliyoua mama yake 
mzazi  wamepatikana.  

Watu kadhaa waligubikwa na huzu-
ni,   huku wengine wakiandika maneno ya 
kumuombea  kwa Mungu, baada  ya kuso-
ma  ujumbe uliotumwa juzi  mitandao  ya 
jamii na hospitali hiyo ambao uliambatan-
ishwa na picha ya mtoto huyo akiwa amelala 
kitandani hospitalini hapo, huku ikibain-
ishwa kuwatafuta ndugu zake. 

“Huyu mtoto yuko hospitali ya rufani 
mjini wodi namba 8, ni mtoto wa mama 
aliyegonjwa Alhamisi ya Mei 17, 2019 na ku-

fariki katika mteremko wa Iwambi kuelekea 
Mbalizi, hakuna aliyejitokeza kumchukua… 
tunaomba share kwenye makundi mengine 
ili ndugu wa karibu wamchukue,” ilielezwa 
katika ujumbe huo ambao iliwekwa na nam-
ba ya simu ya msimamizi wa hospitali hiyo 
kwa mawasiliano na ndugu husika.

  Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mbeya, 
Ulrich Matei, alithibitisha kupatikana kwa 
ndugu wa mtoto huyo, akibainisha pia 
wamekwenda kuutambua mwili wa ndugu 
yao, aliyetambulika kwa jina la Victoria An-
thony, aliyekuwa akiishi Mbalizi jijini Mbeya. 

“Baba yake amejitokeza jina lake 
kwa  hapa sina, ila baada ya kukamilisha 
taratibu husika atakabidhiwa mtoto wake,” 
alisema Kamanda Mtei.  

Imeelezwa kuwa katika ajali hiyo licha ya 

kifo cha mama huyo, dereva aliyekuwa ak-
iendesha pikipiki hiyo naye alikufa. 

Msemaji wa Hospitali hiyo, Acard Mosha, 
alisema mtoto huyo aliikishwa baada ya 
kupewa rufani kutoka katika Hospitali ya Isi-
si Mbeya kwa matibabu, ambapo pia mwili 
wa mama yake ulihifadhiwa. 

“Baada ya kumpokea alikuwa na majeraha 
kiasi katika mwili wake, madaktari walim-
chunguza na kumpatia matibabu anayos-
tahili, kwa sasa anaendelea vizuri kabisa,” 
alisema Mosha. 

Pia alisema uongozi wa hospitali hiyo li-
cha ya kutangaza kutafuta ndugu wa mtoto 
huyo, wapo makini kuhakikisha usalama 
wake, hivyo watakabidhi kwa wale wataka-
othibitishwa na polisi kuwa ni ndugu halisi 
na siyo vinginevyo.  

Mradi Tacip 
wazinduliwa

Ndugu wa mtoto 
majeruhi wapatikana

Ofisa huduma kwa wateja wa kampuni ya Tigo, Pendo Stephen (kushoto), akimsajilia laini ya simu mmoja wa wateja ambaye ni mtumishi 
wa Wizara ya Mambo ya Ndani, jijini Dar es Salaam jana, kwa kutumia utaratibu mpya wa usajili kwa alama za vidole. PICHA: MPIGAPI-

CHA WETU

Kikosikazi kukabiliana na ukatili Dar
Na Sabato Kasika

BAADHI ya mashirika ya kiraia jijini Dar 
es Salaam yameunda kikosikazi ambacho   
kitakuwa na jukumu la kukabiliana na uka-
tili wa kijinsia kwa makundi yaliyo pemb-
ezoni.

Mwenyekiti wa asasi ya kiraia ya Mpakani 
Tunaweza, Assia Khalifa, aliliambia gazeti 
hili kuwa kikosikazi hicho kiliundwa juzi 
katika mkutano maalum ulioshirikisha ma-
shirika kadhaa ya kiraia.

Alisema asasi yake ndio ilioratibu mku-
tano huo ulioshirikisha mashirika ya Za-
wode, Huba Foundation na Toto’s ambayo 
ni yanaunda Mtandao wa Tanzania Women 

Coalition.
Mwenyekiti huyo alisema mashirika hayo 

yanaendesha mradi wa kuzuia ukatili wa ki-
jinsia kwa makundi yaliyo pembezoni kwa 
ufadhili wa OSIEA, na kwamba yameikia 
hatua hiyo ili kusaidia na serikali kupam-
bana na ukatili.

Alisema kikosikazi hicho kilichoundwa 
kinahusisha watu watatu kutoka katika kila 
wilaya nne za Temeke, Ubungo, Kinondoni 
na Ilala, jijini Dar es Salaam.

“Kikosikazi hicho kitashirikisha waratibu 
wa maoisa maendeleo ya jamii na waratibu 
wa Ukimwi wa manispaa husika ili kuhakik-
isha vitendo hivyo vinakomeshwa ndani ya 
jamii,” alisema Assia.

Alisema kila baada ya ziara ya kutem-
belea waathirika watakuwa wanaketi na 
kuchambua taarifa na kisha wataweka mi-
kakati na kutafuta jinsi ya kuitekeleza ili ku-
wasaidia waathirika wa ukatili wa kijinsia.

“Kwa kuanzia wamepanga kutembelea 
waathirika wa matukio ya ukatili waliopo 
katika maeneo yao ili kujua changamoto 
zinazowakabili na namna zinavyoweza ku-
tatuliwa kwa kutumia rasilimali zilizopo,” 
alisema.

Alisema jukumu la kukabiliana na viten-
do vya ukatili na Watanzania wote, siyo la 
serikali pekee yake, ndio maana wameamua 
kuunda kikosikazi hicho ili kiweze kutoa 
mchango katika kazi hiyo.
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HABARI BUNGENI

Ardhi 
yakumbwa 
na uhaba 
watumishi 

Na Augusta Njoji, DODOMA

SERIKALI kupitia Bodi ya 
Mfuko wa Barabara inaende-
lea na uhakiki wa mtandao wa 
barabara zinazosimamiwa na 
Wakala wa Barabara Mijini na 
Vijijini (Tarura), ili kuishauri 
serikali kuhusu mgawo wa fedha 
za Mfuko wa Barabara.

Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, 
Tawala za Mikoa na Serikali za 
Mitaa (Tamisemi), Selemani Jafo, 
alisema hayo jana bungeni jijini 
hapa  alipokuwa akijibu swali la 
Mbunge wa Mpanda Mjini (CCM), 
Sebastian Kapufi.

Katika swali lake, Kapufi 
alisema katika bajeti ya mwaka 
2018/19, Mkoa wa Katavi ul-
itengewa kiasi kidogo cha fedha 
kuliko mikoa yote.

“Je, serikali iko tayari 
kuongeza mgawo wa fedha kwa 
mkoa wa Katavi kwa kuzingatia 
jiografia na kilomita za mtandao 
wa barabara?” Alihoji.

Akijibu swali hilo, Waziri Jafo 
alisema hatua hiyo inalenga 
kuishauri serikali kufanya mapi-
tio ya mgawo huo na kuhakiki-
sha barabara zinazohudumiwa 
na Tarura zinatengewa bajeti ya 
kutosha kwa ajili ya matengen-
ezo. Aidha, alisema katika ku-
panga bajeti kwa ajili ya ujenzi 
na matengenezo ya barabara 
kwenye mamlaka za serikali za 
mitaa, serikali inazingatia vigezo 
mbalimbali kikiwamo kigezo cha 
mtandao wa barabara uliosajil-
iwa.

“Mkoa wa Katavi katika 
mwaka wa fedha 2018/19 uli-
idhinishiwa Sh. bilioni 3.62 kwa 
kuzingatia mtandao wa bara-
bara uliopo ambao ni kilometa 
1,441.3,” alisema.

Pamoja na hayo, alisema vig-
ezo vingine vinavyozingatiwa ni 
pamoja na tabaka la barabara, 
hali ya mtandao wa barabara 
na idadi ya magari yanayotumia 
barabara na idadi ya watu wan-
aohudumiwa na barabara husika.

Waziri wa 
Kilimo, Japhet 
Hasunga, ak-
itoa ufafanuzi 
wa hoja 
mbalimbali 
zilizotolewa 
na wabunge 
wakati wa 
mjadala wa 
hotuba ya 
bajeti ya wiz-
ara yake jijini 
Dodoma juzi. 
MPIGAPICHA 

WETU

BUNGE limeelezwa kuwa Wizara ya 
Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee 
na Watoto, inatarajia kupata zaidi ya 
mashine 60 za kusafishia damu kwe-
nye figo kutoka Saudi Arabia ambazo 
zitawekwa baadhi ya hospitali za rufani 
za mikoa.

Hayo yalielezwa jana bungeni na Wa-
ziri wa Wizara hiyo, Ummy Mwalimu, 
alipokuwa akijibu swali la nyongeza 
la Mbunge wa Kilolo (CCM), Ve-
nance Mwamoto.

Mbunge huyo alisema wagonjwa wa 
kisukari wameongezeka kwa kasi na 
mashine za kusafishia figo ziko maeneo 
machache ikiwamo Hospitali ya KCMC, 
Dodoma na Dar es Salaam, hivyo ku-
sababisha wagonjwa kupata adha ya 
kusafiri umbali mrefu kwenda kusafisha 
figo.

“Je, serikali haioni kwamba umefika 
muda wa kila hospitali ya rufani ya 
mkoa kuwa na mashine ya kusafishia 
figo?” Alihoji.

Akijibu swali hilo, Ummy alikiri kuwa 
kuna ongezeko la magonjwa yasiyo ya 
kuambukiza ikiwamo ya kisukari, moyo 
na saratani.

“Kuhusu kuweka huduma za kusafi-
sha damu kwenye hospitali za rufani za 
mikoa nakubaliana. Tunatarajia kupata 
zaidi ya mashine 60 kutoka Saudi Ara-
bia ambazo tutaziweka baadhi ya hospi-
tali za rufani za mikoa,” alisema.

Hata hivyo, alisema changamoto ili-
yopo ni kupata wataalamu wanaotaki-
wa kutoa huduma hiyo.

“Lakini tunazungumza na serikali 
ya Saudi Arabia ikiwezekana tuwe na 
mpango wa haraka wa kupeleka wataal-
amu katika hospitali zao na hospitali 
zingine kwa mfano KCMC, Muhimbili, 
JKCI na Bugando ili kuongeza ujuzi,” 
alisema.

Alisema hawataanza na hospitali zote 
isipokuwa wataangalia maeneo ambayo 
hayafikiki.

“Tutaangalia kwa mfano Katavi, ha-
tutegemei mtu atoke Katavi hadi Mbeya, 
tutaangalia maeneo ambayo hayafikiki 
kwa mfano Katavi, Ruvuma, Rukwa, 
Lindi, tumebainisha hospitali tano za 
kuanza nazo,” alisema.

Waziri huyo alisisitiza wananchi ku-
jikinga na magonjwa yasiyoambukiza 
kwa kufanya mazoezi pamoja na kupun-

guza matumizi ya tumbaku.
Katika swali la msingi, Mbunge wa 

Kinondoni (CCM), Maulid Mtulia, alihoji 
ni lini serikali itanunua mashine ya CT-
Scan na MRI kwa ajili ya Hospitali ya 
Rufani ya Mwananyamala ili kupunguza 
msongamano katika Hospitali ya Taifa 
Muhimbili na kuongeza ufanisi.

Akijibu swali hilo, Mwalimu alisema 
kutokana na mwongozo uliokuwapo, 
huduma za CT-Scan na MRI hazikuwapo 
kwenye hospitali za rufani za mikoa.

Hata hivyo, alisema kutokana na mab-
adiliko ya kiuchumi na uhitaji wa hudu-
ma hizo kwa wananchi, wizara ilifanya 
mabadiliko ya mwongozo kwa kuten-
geneza mwongozo wa vifaa vya radiolo-
jia nchini mwaka jana.

Alifafanua kuwa pamoja na men-
gineyo huduma za CT-Scan sasa zitapa-
tikana katika ngazi ya hospitali za rufani 
za mikoa na huduma za MRI zitapati-
kana katika ngazi za rufani za kanda na 
taifa. Aidha, alisema kutokana na mab-
adiliko hayo, serikali inakusudia kufun-
ga CT-Scan katika hospitali ya rufani ya 
mkoa ya Mwananyamala na utekelezaji 
wake umeshaanza.

Mashine 60 za kusafisha figo
kumwagwa hospitali za mikoa 

WAZIRI wa Madini, Dotto Biteko, am-
ekiri kupata malalamiko kutoka baadhi 
ya watu hasa mkoa wa Arusha na maeneo 
mengine kuwa wachimbaji wadogo bado 
wanatozwa kodi licha ya kufutwa.

Kutokana na hali hiyo, Biteko amepiga 
marufuku maoisa wanaohusika na uto-
zaji wa kodi kwenye sekta ya madini kua-
cha kutoza kodi zilizofutwa na Bunge na 
itakapobainika hatua zitachukuliwa dhidi 
yao.

Biteko alisema hayo bungeni jijini hapa 
jana alipokuwa akijibu swali la Mbunge 
wa Momba (Chadema), David Silinde, 
ambaye alisema moja ya kero kubwa 
kwa wachimbaji hao ilikuwa sheria ili-
yopitishwa bungeni kodi ya zuio ya asil-
imia tano kwa bei ya kuuzia madini kwa 
wachimbaji wadogo.

“Bunge lako Februari lilibadilisha she-
ria na kuondoa zuio, utekelezaji baada 
ya kuondoa hiyo sheria umeikia wapi 

kwa sababu ilikuwa inasababisha madini 
mengi kutoroshwa?” Alihoji.

Akijibu swali hilo, Waziri Biteko alisema 
pamoja na kodi ya zuio na ile ya ongezeko 
la thamani (VAT) kufutwa kwa wachimbaji 
wadogo, bado kuna watu wanawatoza.

“Natoa maelekezo rasmi kwa watu wote 
wanaohusika kwenye utozaji wa kodi na 
kodi mbalimbali kwenye sekta ya madini, 
kodi ambazo zimefutwa na bunge hili 
hakuna mtu yeyote anayetakiwa kuzito-
za,” alisema.

“Ninasema hili na iwe marufuku kwa 
mtu yeyote na nikipata taarifa kwa mtu 
yeyote ambaye anaendelea kutoza kodi 
hiyo, hatua kali zitachukuliwa kwa mujibu 
wa sheria,” aliongeza.

Katika swali la msingi, Mbunge wa Viti 
Maalum (Chadema), Rhoda Kunchela, ali-
hoji kama serikali iko tayari kutatua kero 
kwa wachimbaji wadogo na vibarua am-
bao wananyanyasika katika migodi mbal-

imbali nchini.
Akijibu swali hilo, Naibu Wa-

ziri wa Wizara hiyo, Stanslaus 
Nyongo, alisema wizara kupitia 
Tume ya Madini imeendelea 
kuweka mikakati ya kuwatam-
bua wachimbaji wadogo kwa 
kuwapa leseni za uchimbaji.

“Pia tunahamasisha Watan-
zania kote nchini kujiunga 
katika vikundi kwa mujibu wa 
sheria ya viwanda vya ushirika 
ili iweze kupatiwa elimu kira-
hisi kuhusu uchimbaji salama, 
utunzaji kumbukumbu za uzalishaji na 
namna ya kupata mikopo ya riba nafuu,” 
alisema.

Nyongo alisema wizara imedhamiria 
kuondoa kero kwa wachimbaji wadogo 
hasa za maeneo ya kuchimba ili kuwawez-
esha kujiajiri katika sekta ya madini.

Aliagiza Tume ya Madini kuhakikisha 

wamiliki wote wa leseni za 
utaiti ambazo hazifanyiwi 
kazi zinafutwa ili mae-
neo hayo wamilikishwe 
wachimbaji wadogo we-
nye lengo la kuviendeleza 
ili kuongeza mchango wa 
sekta ya madini katika pato 
la taifa na kujenga uchumi 
wa viwanda.

“Migodi yote nchini 
inaendeshwa kwa mujibu 
wa Sheria za Madini ya 
mwaka 2010 na mareke-

bisho yake ya mwaka 2017 na kuzingatia 
kanuni za uchimbaji, usalama, mazingira 
na afya kwa wafanyakazi,” alisema.

Kuhusu unyanyasaji, Nyongo alisema 
unyanyasaji wa aina yoyote haukuba-
liki na mmiliki yeyote anayefanya hivyo 
atakuwa anavunja sheria ya madini na 
sheria za kazi mahali pa kazi.

Wachimbaji watozwa kodi zilizofutwa

Habari na Augusta Njoji
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HABARI ARUSHA

Viongozi wa 
dini wapatiwa 
mafunzo ya 
udereva
Na Woinde Shizza, ARUSHA

VIONGOZI  wa dini kutoka 
makanisa mbalimbali Mkoa wa 
Arusha, wamehitimu mafunzo ya 
udereva na usalama barabarani, 
yaliyotolewa na Chuo cha Wide 
Institute of Driving, lengo ikiwa 
ni kudhibiti ajali zinazosababisha 
vifo na majeruhi.

Mkufunzi wa chuo hicho, Faus-
tine Matina, alisema mafunzo 
hayo yalifanyika kwa umakini 
mkubwa kwa viongozi hao, ili 
waweze kuwa mabalozi wa 
usalama barabarani na kuokoa 
maisha ya watu.

Matina alisema kuwa viongozi 
hao wamehitimu mafunzo yao 
na kupatiwa vyeti, hivyo kukidhi 
matakwa ya serikali ya kuwataka 
madereva kuwa na vyeti vya 
shule ya udereva, pamoja na 
leseni kama vigezo muhimu kwa 
madereva.

Mkuu wa Kikosi cha Usalama 
Barabarani mkoani Arusha, 
Joseph Bukombe, aliwataka 
viongozi hao wa dini kuhubiri 
masuala ya usalama barabarani, 
katika makanisa yao ili kuokoa 
maisha ya waumini wao ambao 
wengi ni madereva.

“Nawaomba msikae kimya 
mkazungumze huko makanisani, 
badala ya kusema nendeni kwa 
amani muwaambie kuwa wasisa-
hau kufunga mkanda wanapoku-
wa kwenye magari yao, kwa 
kufanya hivyo tutaokoa maisha 
yao,” alisema Bukombe.

Mwakilishi wa Kamanda wa 
Polisi Mkoa wa Arusha ambaye 
ni Mrakibu wa Polisi Makao 
Makuu ya Polisi Arusha, Nam-
semba Mwakatobe, alisema

jeshi hilo litashirikiana na 
viongozi wa dini katika kutatua

changamoto za usalama bara-
barani pamoja na kutoa elimu 
kwa wananchi.

Mwenyekiti wa Umoja wa 
Makanisa mkoani Arusha, Askofu 
Stanley Hotay, alisema mafunzo 
hayo yatawasaidia viongozi wa 
dini, kuwa na uelewa mkubwa 
na kujifunza vitu vingi ambavyo 
walikuwa hawavijui kuhusu 
usalama barabarani.

Diwani 
wa Kata 
ya Babati 
mkoani 
Manyara, 
Mohamed 
Kibiki 
(kulia), ak-
iongoza 
kikao cha 
tathmini ya 
ujenzi wa 
vyumba 
vya ma-
darasa ya 
Shule ya 
Sekondari 
Kwaraa, 
juzi. 
PICHA: 

GIFT 

THADEY

Na Novatus Makunga, ARUSHA

HALMASHAURI ya Meru wilayani Aru-
meru, imetekeleza miradi yenye thamani 
ya Sh. bilioni 1.6, kupitia Mfuko wa Ki-
mataifa wa Maendeleo ya Kilimo (IFAD), 
kwa ushirikiano na Benki ya Maendeleo 
ya Afrika (AFDB).

Akitoa taarifa kwa Rais wa IFAD, Gil-
bert Haungbo, Mkuu wa Wilaya ya Aru-
meru, Jerry Muro, alisema miradi hiyo 
imetekelezwa kufuatia taasisi hizo za ki-
mataifa, kuingia ubia na Serikali ya Tan-
zania mwaka 2011.

Miradi hiyo imetekelezwa kupitia 
programu ya miundombinu ya masoko, 
uongezaji thamani na huduma za fedha 
vijijini (MIVARF).

Akiwa katika kiwanda cha kusindika 
maziwa cha The Grand Deman, kilichopo 
Leganga eneo la Usa River wilayani Aru-
meru, Rais huyo wa IFAD, alielezwa 
na Muro kuwa, miradi hiyo imetekele-
zwa kwa lengo la kuimarisha  uchumi 
wa  nchi.

Muro alisema kufanikiwa katika 
utekelezaji kwa miradi hiyo, kunaiingiza 
Tanzania katika dhamira yake ya sasa ya 
uchumi wa viwanda kupitia sekta binafsi.

Alikitaja Kiwanda cha The Grand De-

man kama moja ya mfano wa viwanda 
vinavyosimamiwa na sekta binafsi, am-
bacho kimetekeleza kwa vitendo sera ya 
serikali kwa viwanda.

Alisema maendeleo ya uchumi yanat-
egemea sekta binafsi kikiwamo kiwanda 
hicho katika ujenzi wa uchumi na pia ki-
wanda kimesaidia kutengeneza ajira kwa 
Watanzania.

Muro alisema kiwanda kinatoa hudu-
ma kwa wananchi waliounganishwa na 
kiwanda, hususani wafugaji kwa lengo 
la kuwaongezea kipato na kuwawezesha 
kuondokana na umaskini.

Alitaja miradi iliyotekelezwa katika 
halmashauri hiyo kwa ufadhili wa pro-
gramu ya MIVARF ni  pamoja na ukara-
bati wa ghala lenye uwezo wa kuhifadhi 
tani 300 katika Kijiji cha King’ori.

Aidha,  alisema MIVARF wamejenga 
ghala jipya katika Kijiji cha Muungano le-
nye uwezo wa kuhifadhi tani 1000 za ma-
hindi, ukabarati wa barabara yenye urefu 
wa kilomita 18.1, inayounganisha   kijiji 
cha Malula na King’ori.

Alisema MIVARF kupitia ufadhili wa 
IFAD na AFDB wamefanikiwa kuwa-
jengea uwezo wakulima pamoja na ku-
waunganisha na masoko na kuwapatia 
mafunzo.

Alisema programu hiyo pia ilikiwez-
esha kiwanda hicho kwa mitambo ya 
kisasa kwa ajili ya usindikaji na kupoozea 
maziwa.

Kwa upande wake Mkurugenzi Mkuu 
wa kiwanda hicho, Dk. Deo Temba, alise-
ma mbali na kutoa ajira, pia kinazalisha 
bidhaa mbalimbali zikiwamo mtindi, 
jibini, maziwa na siagi.

Dk. Temba alisema kiwanda hivi sasa 
kinasindika  kati ya lita 4,131 hadi 5,000 
za maziwa kwa siku.

“Kiwanda kimeuwaunganisha wakuli-
ma kutoka katika vikundi zaidi ya 15, wa 
halmashauri za Siha, Meru na Arusha,” 
alisema.

Alisema hivi sasa kinapokea kati ya lita 
2,150 hadi 3,131 kwa siku za maziwa.

Aidha, alisema kiwanda hicho kime-
unganishwa na wakulima kati ya 200 
hadi   600 ambao wanapeleka maziwa 
katika kiwanda hicho.

Kwa upande wake Rais wa IFAD, 
Haungbo, aliipongeza Serikali ya Tanza-
nia kwa kubuni miradi inayolenga ku-
wakomboa wananchi wenye uchumi wa 
chini, hususani wanawake wa vijijini.

Alisema, asilimia kubwa ya wazalishaji 
mali vijijini na ambao ndiyo wanaoende-
sha familia ni wanawake.

IFAD yasaidia miradi 
ya bil. 1.6/-  Arumeru

 Na  Asraji  Mvungi, ARUSHA

WANANCHI   wanaoishi vijiji vili-
vyoko pembezoni mwa wilaya za Mbulu 
mkoani Manyara na Karatu mkoani Aru-
sha,   wamelalamikia kuendelea kuka-
biliwa na umaskini wa kipato unaotokana 
na kuandamwa na ukame, unaowaathiri 
kukaa bila kufunga ndoa.

Wananchi hao  waliyasema hayo 
wakati wa ibada maalumu  ya kuadhimi-
sha Siku  ya Familia,  iliyoandaliwa  na 
Kanisa Katoliki Parokia ya  Kitete, ili-
yoko Wilaya  ya Karatu  mkoani  Arusha 
na waamini zaidi ya 240   kujitokeza ku-
pata huduma ya kufunga ndoa baada ya 
kanisa hilo kuwalipia  gharama  za  stak-
abadhi  za  ndoa.

Wakizungumzia ukubwa  wa tatizo 
hilo,  wananchi hao walisema kutokana 
na kushuka kwa uzalishaji wa mazao ya 

kilimo na mifugo, ambayo ndio tegemeo 
lao kwa chakula na biashara, uwezo

wao wa kutekeleza majukumu muhimu 
yakiwamo ya kuhudumia familia na 
maendeleo yamekuwa yakipungua 
siku hadi  siku.

Mmoja wa  wananchi hao, Antony Si-
mion, mkazi wa Kijiji cha Kitete,   Tarafa 
ya Mbulumbulu wilayani  Karatu, alise-
ma athari ni kubwa zaidi kwa wanawake 
na vijana, hasa wa kike  ambao licha ya 
kuathirika  kiuchumi, pia wanakabiliwa 
na tatizo kubwa la migogoro ya kifamilia, 
ambayo huchangiwa na baadhi yao kuji-
husisha na vitendo vya ulevi.

“Hali inapokuwa ngumu  mambo 
mengi yanakwenda nje ya utaratibu na 
kiasi kidogo  kinachopatikana kimekuwa 
kikitumika  kwa mambo muhimu pekee, 
mfano kwa sasa wananchi wengi hawataki 
kufunga ndoa kutokana na fedha kidogo 

wanayopata kuitumia kwenye
mahitaji ya chakula, elimu kwa watoto 

wao na  matibabu na ni masuala ambayo 
pia ni ya muhimu,” alisema mzee  Simi-
on.

Akizungumzia  tatizo  la  watu  wen-
gi   kuishi   bila   kufunga   ndoa, 
Paroko  wa  Parokia  hiyo,   Sebas-
tian  Mwilinga,  alisema kwa upande wao 
wameanzisha utaratibu wa  kuzitembelea 
familia zilizoathirika na kuzipatia elimu na 
ushauri  nasaha, unaolenga kuwawezesha 
kudumisha  upendo katika familia zao.

Sebastian alisema katika harakati hizo 
pia walibaini kuwapo kwa tatizo kubwa 
la watu wengi kuishi kama mume na mke 
bila kuwa na ndoa, utaratibu ambao ume-
kuwa chanzo cha wanawake na watoto 
kutekelezwa hasa wakati huu, ambao shu-
ghuli za kiuchumi zimeyumba kutokana 
na ukame.

“Baada ya kuona tatizo hilo tulian-
za  kampeni  ya  kutoa elimu maalu-
mu  ya  umuhimu wa kufunga ndoa, am-
bayo  licha ya wengi wao

kuelewa,  bado waliendelea kusin-
gizia  kuwa hawafungi ndoa kutokana 
na  ukosefu wa fedha  za  gharama za 
ndoa,”  alisema Paroko Sebastian.

Alisema katika kutatua  tatizo hilo, 
uongozi wa parokia hiyo ulilazimika ku-
waondolea wananchi hao gharama za 
hati za ndoa na kutangaza siku maalumu 
ya kufunga ndoa,  bila malipo   ambayo 
wananchi zaidi 240  walijitokeza. Tukio 
hilo liliongozwa na

Askofu  wa Kanisa  Katoliki  Jimbo  la 
Mbulu,   Mhasham Antony Gasper, am-
baye   licha   ya   kuwapongeza wanan-
doa  hao,   pia   aliwasifu viongozi   wa 
parokia hiyo kwa ubunifu ambao ni mfa-
no wa kuigwa maeneo mengine.

Ukame wakwamisha wananchi kufunga ndoa
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Wataka 
miradi 
chini ya 
uongozi 
wa mpito 
Na Godfrey Mushi, SAME

WANANCHI wa Kijiji cha 
Vunta katika uwanda wa juu wa 
milima ya Upare ambao walipiga 
kura ya kumng’oa madarakani 
mwenyekiti wa serikali ya kijiji 
hicho, wamemwomba Mkuu wa 
Wilaya ya Same, kuagiza miradi 
yote ya maendeleo iliyokuwa 
chini ya kiongozi huyo itekele-
zwe na kamati maalum ya 
mpito. 

Mkuu wa wilaya hiyo, Rose-
mary Senyamule, amethibitisha 
taarifa za kung’olewa madara-
kani kwa mwenyekiti wa kijiji 
hicho, baada ya wananchi wake 
kupiga kura ya kumkataa.

“Hao wananchi wa Kijiji cha 
Vunta ni kweli wamepiga kura 
za kumkataa Mwenyekiti wa Ki-
jiji baada ya kutokuwa na imani 
naye, kwa kumtetea mtu aliye-
jimilikisha ardhi ya kijiji bila 
wananchi kuridhia,” alisema.

“Unajua pamoja na mambo 
mengine pia hao wananchi wana 
madai yao ya msingi kwamba 
serikali iliyoondolewa madara-
kani kwa kura, ilikuwa haiwas-
omei taarifa za kijiji kwa muda 
mrefu na makosa mengine ya 
kiuongozi.”

Kwa mujibu wa Mkuu huyo 
wa Wilaya, mwenyekiti aliyeo-
ndolewa madarakani ni Joseph 
Makengo ambaye hakujitetea 
alipopewa nafasi.

 Aidha, tukio hilo lilienda sam-
bamba na wananchi wa Kiton-
goji cha Hemwambo pia kupiga 
kura za kutokuwa na imani na 
mwenyekiti wao ambaye ndiye 
aliyejinyakulia eneo hilo la kijiji. 

Kutokana na ombi hilo la wa-
nanchi wa Vunta, Mkuu huyo wa 
Wilaya ya Same, amemwagiza 
Ofisa Mtendaji wa Kijiji hicho 
kuchagua uongozi wa muda 
ndani ya wiki moja ili kuendelea 
na shughuli za maendeleo. 

Katika hatua nyingine, wa-
nanchi wa eneo hilo wameiomba 
serikali wilayani humo kuu-
peleka mwenge wa Uhuru katika 
eneo hilo, kwa kuwa tangu nchi 
ipate uhuru wameuona mara 
moja tu.  

Wilaya ya Same, zaidi ya nusu 
ya wananchi wake wanaishi 
milimani.

Na Godfrey Mushi, MOSHI

UBOVU wa miundombinu ya barabara 
katika Halmashauri ya Wilaya ya Moshi, 
mkoani Kilimanjaro, unadaiwa kusababi-
sha baadhi ya wananchi hasa wanaotoka 
kwenye maeneo ya ukanda wa tambara-
re kupata adha kubwa ikiwamo kusairi-
sha wagonjwa.

 
Hayo yalisemwa jana na madiwani wa 

halmashauri hiyo, muda mfupi baada ya 
kuwasilishwa katika kikao cha kawaida 
cha Baraza la Madiwani taarifa ya Wakala 
wa Barabara za Mjini na Vijijini (Tarura).

Diwani wa Kata ya Kirua Vunjo Ma-
gharibi, Joseph Mawere, alisema ubovu 
wa miundombinu ya barabara umesaba-
bisha wananchi katika baadhi ya maeneo 
kubeba maiti na wagonjwa kwa kutumia 
machela, huku wakipata adha kubwa  ku-
ikia huduma mbalimbali za kijamii.

Kutokana na hali hiyo, baadhi ya madi-
wani wameeleza masikitiko yao kuwa wa-
nanchi wao wanavyopata adha kutokana 
na kata nyingi kukabiliwa na changamoto 
kubwa ya uharibifu wa mawasiliano ya 

barabara hasa katika kipindi hiki cha 
mvua za masika zinazoendelea kunyesha.

“Kwa sasa wananchi wa vijiji vingi, 
barabara zinapitika kwa shida ikiwamo 
wanafunzi na walimu kushindwa kwenda 
shule nyakati za mvua, zahanati, vituo 
vya afya na hospitali kushindwa kupata 
vifaa tiba kutokana na magari kushindwa 
kupita na mengine kukwama wakati yak-
ipeleka vifaa hivyo kwa ajili ya kutoa hu-
duma kwa wananchi maeneo ya vijijini,” 
alisema Diwani wa Marangu Magharibi, 
Filbert Shayo.

Aidha, Shayo akichangia mjadala huo 
kuhusu hali ya barabara, alisema: “Tuna 
tatizo ambalo lazima litatuliwe na sisi 
viongozi wa vijiji na kata tuache kutege-
ana na tuondoe dhana ya kukwepa kush-
iriki katika ujenzi wa miundombinu ya 
barabara.

“Tushirikiane na wananchi wetu pale 
ambapo Tarura wamechelewa kufanya 
kazi yao ili tusiwe sehemu ya kuchangia 
wananchi kukwama kupata huduma za 
jamii na kufanya shughuli za maendeleo.”

Mwenyekiti wa Halmashauri ya Mi-
laya ya Moshi, Michael Kilawila, aliitaka 

Tarura katika wilaya hiyo kuwasilisha 
kwao taarifa ya utekelezaji wa miradi ya 
barabara zilizokuwa zimetengewa bajeti 
katika mwaka wa fedha unaoishia Juni 30, 
mwaka huu.

Kilawila pia aliitaka Tarura kushiriki-
sha viongozi wa vijiji, kata na wananchi 
katika miradi inayotekelezwa ili kumaliza 
malalamiko ya wananchi dhidi ya ma-
kandarasi wanaodaiwa kujenga chini ya 
kiwango miradi ya barabara.

Akijibu hoja za madiwani hao, Mhandi-
si wa Barabara wa Tarura katika Hal-
mashauri ya Wilaya ya Moshi, Loisheyi 
Mollel, alisema amezipokea kero hizo na 
anakwenda kuzifanyia kazi.

Alisema kwa mwaka wa fedha 
2019/2020, Tarura itatumia zaidi ya Sh. 
bilioni 1.1 katika ujenzi wa barabara zenye 
urefu wa kilomita 674.52 ikiwamo ahadi 
ya Rais  John Magufuli ya ujenzi wa bara-
bara yenye urefu kilomita 20.

Barabara hiyo itajengwa kwa kiwango 
cha lami kuanzia eneo la Geti Fonga 
kwenda Mabogini hadi Mhekereni kwa 
gharama ya zaidi ya Sh. bilioni 22.

Wabeba wagonjwa, 
maiti kwa machela 

Maonyesho Kili Fair kufanyika Arusha
 Na Godfrey Mushi, MOSHI

MAONYESHO ya Kimataifa ya Biashara 
ya ‘Karibu Kili Fair’ yanayotangaza utajiri 
wa vivutio vya utalii wa Tanzania, kwa 
mwaka huu yamepangwa kufanyika kwa 
mara ya kwanza katika Jiji la Arusha.

  Karibu Kili Fair inayobeba maudhui 
na utajiri wa Tanzania unaotokana na 
sekta ya utalii ilikuwa ikifanyika mfu-
lulizo katika mji wa Moshi kwa miaka 
kadhaa, lakini sasa yanafanyika kwa miji 
hiyo kupokezana uandaaji wake. Kwa 
mwaka huu yatafanyika Juni 7 hadi 9 
eneo la Friedkin Recreation Center jijini 
Arusha, zamani ukijulikana kama viwan-
ja vya TGT.

  Akizungumzia maandalizi ya mao-
nyesho hayo jana, Mkurugenzi Mtendaji 

wa Kili Fair Promotion Ltd, Tom Kunkler,  
alisema washiriki wa maonyesho hayo 
kutoka nchi mbalimbali duniani, wa-
naikia 450.

Alisema kampuni za utalii zipatazo 
450 na mashirika ya ndege ya kimataifa 
yamethibitisha ushiriki wao na kwamba 
maonyesho hayo yatavutia zaidi ya watu 
5,000 watakaokwenda kuyatembelea.

Kivutio kipya mwaka huu ni pamoja 
na kuitangaza Hifadhi ya Taifa ya Rua-
ha yenye ukubwa wa kilomita za mra-
ba 20,226 na maili 7,800.

Kwa sasa, Ruaha ndiyo hifadhi kubwa 
kuliko zote nchini Tanzania, ikiwa inaon-
goza kwa kuwa na idadi kubwa ya tembo 
kuliko hifadhi nyingine yoyote iliyoko ka-
tika nchi za Afrika Mashariki.

Kingine ni uwekezaji wa kampuni ya 

kimataifa ya utafutaji na uokozi ya Kili-
manjaro SAR iliyowekeza Dola za Mare-
kani  milioni tatu, kuanzisha kliniki 
maalumu ya kwanza ya tiba barani Afrika 
ambayo kwa siku moja inafanya safari zi-
sizopungua nane.

Kliniki hiyo ina madaktari wasio na 
mipaka na inatoa msaada wa uokozi na 
matibabu kwa watalii wanaopata ajali na 
kuathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa 
katika Hifadhi ya Taifa ya Mlima Kiliman-
jaro na Mlima Meru ulioko ndani ya Hifa-
dhi ya Taifa ya Arusha.

Awali, akizungumzia maandalizi ya 
maonyesho hayo, Mkurugenzi Mwenza 
wa Kili Fair Promotion Ltd, Dominic 
Shoo, alisema maonyesho ya utalii ya Ka-
ribu Fair na Kili Fair yameunganishwa na 
kuwa kitu kimoja.  

Mchuuzi wa 
sendozi ak-
izitembeza 
kutafuta 
wateja 
katika eneo 
la Tandika, 
jijini Dar 
es Salaam 
jana. PICHA: 

JOHN BADI

“Unajua pamoja na 
mambo mengine pia hao 
wananchi wana madai 
yao ya msingi kwamba 
serikali iliyoondolewa 
madarakani kwa kura, 
ilikuwa haiwasomei 
taarifa za kijiji kwa 
muda mrefu na makosa 
mengine ya kiuongozi.



KATIBU MKUU SEKTA YA MIFUGO,  
PROF. ELISANTE OLE GABRIEL

KATIBU MKUU SEKTA YA UVUVI, 
DKT. RASHID TAMATAMAH

HOTUBA YA WAZIRI WA MIFUGO NA 
UVUVI MHESHIMIWA LUHAGA JOELSON 

MPINA (MB) KUHUSU MAKADIRIO YA 
MAPATO NA MATUMIZI YA FEDHA YA 
WIZARA YA MIFUGO NA UVUVI KWA 

MWAKA 2019/2020

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA, 
WIZARA YA MIFUGO NA UVUVI

WAZIRI WA MIFUGO NA UVUVI, 
MHE. LUHAGA JOELSON MPINA

NAIBU WAZIRI WA MIFUGO 
NA UVUVI,  MHE. ABDALLAH 
ULEGA
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HABARI KITAIFA

Wakazi Kidodi 
wachachamaa 
kunyanyaswa

INATOKA UK 4

inamuuma…hatumtaki hapa 
kijijini mtuondolee huyo mtu,” 
alisema Kasasa huku akiwa na 
jazba.

Mkazi mwingine, Astery Mwa-
namuhehe, alihoji kama mwe-
nyekiti amejeruhiwa hivyo, raia 
wa kawaida hali itakuwaje.

“Afande usituone hivi tuna 
hasira, tulitaka kuandamana kuja 
ofisini kwako huyu mtu hatufai 
kabisa hapa kijiji ni muuaji,” 
alidai Mwanamuhehe.

Akihoji kitendo cha mtuhumiwa 
kuwekwa mahabusu bila kufik-
ishwa mahakamani, mkazi wa ki-
jiji hicho, Mariam Maulid, alisema 
polisi inangoja nini kumfikisha 
mtuhumiwa huyo mahakamani.

“Namnukuu Rais Dk. John 
Magufuli ‘mwizi mmemkamata 
na kielelezo, sasa mnasubiri nini 
kutoa haki’, upelelezi wa kina upi 
na wakati mwenyekiti amejeruhi-
wa vibaya na ameandikiwa rufaa 
kutoka Kituo cha Afya Kidodi 
kwenda Hospitali ya Mikumi, 
hamuoni kuwa ni hali ya hatari?” 
Alihoji Maulid.

Hata hivyo, ASP Mwambigili, 
akitoa ufafanuzi kuhusu madai 
hayo, alisema jeshi la polisi hali-
na mamlaka ya kumhamisha mtu 
sehemu anayoishi na kwamba 
atahakikisha analifanyia kazi 
suala hilo na kurejesha amani 
kwa wananchi.

“Nina miezi miwili tangu 
nihamie hapa sina kumbukumbu 
zake za matukio ya nyuma nitali-
fanyiakazi tukio hili, ninawashuk-
uru kwa utulivu na usikivu wenu 
jeshi langu limechukua hatua 
ya kumweka mahabusu mtuhu-
miwa na hatua za kisheria zaidi 
zitachukuliwa, msiogope kwenda 
kwenye shughuli zenu za ku-
jutafutia riziki hakuna atakaye-
wadhuru,” alisema ASP Mwam-
bigili.

Akizungumza na Nipashe, 
Mwenyekiti Sanane alilalamika 
mtuhumiwa kumtamkia kuwa 
atamuua kwa madai kuwa anam-
kwamisha katika masuala yake 
ya kumiliki ardhi.

Mei 17, mwaka huu, Sanane 
wakati akitoka kwenye mku-
tano wa halmashauri ya kijiji  
kwenda nyumbani kwake akiwa 
na nyaraka za serikali, alidai 
kuvamiwa na kushambuliwa na 
mtuhumiwa.

“Nilivamiwa akanishika shingo 
akanirushia ngumi kwenye shavu 
jichoni nikaanza kuvuja damu, 
polisi walimweka mahabusu na 
walinipa fomu namba tatu nikaja 
kupata matibabu, lakini leo (juzi) 
siku ya tatu daktari ameona 
jicho na hali yangu kwa ujumla 
sio nzuri, wameniandikia rufaa 
kwenda Hospitali ya Mikumi,” 
alisema Sanane.

Alisema kama si wasamaria 
wema kumwokoa pengine leo 
angeitwa marehemu.

Mtuhumiwa yuko mahabusu 
akiendelea kushikiliwa na jeshi 
hilo.

Waziri atishia kuvunja 
mkataba na kiwanda
Na Frank Monyo 

WAZIRI wa Maji, Prof. Makame Mbarawa, 
ametishia kuvunja mkataba na kiwanda cha 
kutengeneza mabomba cha Tanzania Steel 
Pipe (TSP) kilichopo Ubungo jijini Dar es 
Salaam baada ya kushindwa kupeleka kwa 
wakati mabomba kwa ajili ya miradi ya maji 
katika kijiji cha Nyang’hwale-Geita na Longido 
mkoani Arusha.

Hatua hiyo imechukuliwa baada ya  kufanya 
ziara ya kushtukiza katika kiwanda hicho jana, 
kufahamu tatizo linalosababisha  mabomba 
hayo kushindwa kuika kwenye maeneo ya 
kazi  kwa wakati na kusababisha utekelezaji wa 
miradi hiyo kusuasua bila sababu za msingi.

“Nategemea kuona Kiwanda cha Tanzania 
Steel Pipe kinaheshimu mkataba tuliongia nao 
wa kupeleka mabomba ya maji kwa ajili ya kazi 
za ujenzi wa miradi ya Nyang’hwale-Geita na 

Longido-Arusha iweze kukamilika....Kinyume 
cha hapo sitakuwa tayari kuona miradi hiyo ik-
ishindwa kukamilika kwa wakati na wananchi 
kukosa maji, niko tayari kutafuta kampuni ny-
ingine itakayofanya kazi yetu kwa uaminifu,” 
lisema Prof. Mbarawa na kuongeza:

“Nimekuwa nikikerwa na tabia ya ma-
kandarasi kushindwa kukamilisha miradi ya 
Nyang’hwale na Longido kwa sababu ya upa-
tikanaji wa mabomba si mzuri bila kuwapo  
sababu zozote za msingi kuika… kwangu ki-
wandani hapa ni kutaka kufahamu kuna tatizo 
gani kwa kuwa ndio wenye mkataba wa ku-
peleka mabomba kwenye miradi hiyo.”

Prof. Mbarawa alikutana na Meneja Biashara 
wa TSP, Ryan Koh, na kumuonya kuwa en-
dapo wataendelea kutoheshimu mkataba huo 
na kuendelea kuwa sababu ya miradi hiyo 
kuchelewa, hatasita kusitisha mkataba huo na 
kutafuta kampuni nyingine.

Waziri Mbarawa alisisitiza kuwa hatoweza 
kuvumilia ucheleweshwaji wa mabomba hayo, 
huku wananchi wa maeneo hayo wakiendelea 
kuteseka.

“Nimeongea na Mkurugenzi wa Usambazaji 
wa Majisai na Usai wa Mazingira wizarani, 
ahakikishe kama kuna madeni yoyote mnayo-
dai awalipe kuikia Jumatano (leo),” alisema 
Mbarawa.

 Kwa upande wake, Koh alisema amepokea 
ujumbe huo na wataanza kupeleka mabomba 
hayo mara moja katika maeneo ya kazi ya mi-
radi hiyo na kumshukuru Prof. Mbarawa kwa 
kuika kiwandani kusikiliza changamoto zao.

Miradi ya Maji ya Nyang’hwale na Longido 
ni moja ya miradi mikubwa inayoendelea 
kutekelezwa na Serikali kwenye maeneo yenye 
changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma 
ya majisai na salama kwa lengo la kuikisha hu-
duma hiyo muhimu kwa kila mwananchi.

INATOKA UK. 2

kuonyesha viashiria vya uchochezi kuwa 
zitachukuliwa hatua kali za kisheria na 
kwamba serikali inaendelea kuzifuatilia.

Zitto alisema utaiti uliofanywa na taasisi 
zisizokuwa za kiserikali, umebaini kuwapo 
kwa vitendo vya unyanyasaji, huku serikali 
ikiwa imefumba macho kwa kutochukua 
hatua zozote za haraka na za kisheria.

Zitto alisema katika jimbo lake la Kigoma 
Mjini, kwa takribani miaka mitatu sasa 
kumezuka tabia ya vijana kujipata oil chafu 
na kuvamia wanawake, hasa wajane na wa-
nawake ambao wenza wao hawaishi nao, na 
kuwabaka na wakati mwingine hata kuwaje-
ruhi kwa kipigo.

Alisema usiku wa kuamkia juzi, mama 
mmoja alijeruhiwa kwa kupigwa nondo 
kichwani na mmoja wa vijana na mwingine 
amechomwa kisu na wote wako hospitalini.

Zitto alibainisha kuwa shirika lisilokuwa 
la kiserikali la Tamasha, limefanya utaiti wa 
matukio hayo na tangu mwaka 2016, lime-
baini matukio 43 ya aina hiyo yametokea 
Kigoma na limemwandikia barua waziri, 
mbunge na taasisi mbalimbali zisizokuwa za 
kiserikali, likiomba vikao ili kuangalia nam-
na ya kutatua changamoto hiyo.

“Kwa hiyo, nimelileta hapa bungeni amba-
cho ndicho chombo cha wananchi na tukio 
hili ni tukio la aibu kwa kweli na mimi kama 
Mbunge wa Kigoma Mjini, najisikia vibaya, 
najisikia aibu na linanisononesha, inanisikiti-
sha na ninaona aibu sana.

“Kwamba tunaweza tukashindwa kulinda 
kinamama, dada zetu, shangazi zetu, watoto 

wetu kufanyiwa vitendo vya kinyama am-
bavyo wanaendelea kufanyiwa. Kwa hiyo, 
naomba kiti, nisingependa niombe mjadala 
kwa kuwa ni jambo ambalo ndio kwanza 
nimelileta na watu hawatakuwa na takwimu 
za kutosha ili kujadili.

“Lakini, naomba kiti kiielekeze serikali 
ilete ndani ya Bunge taarifa ni ya aina gani 
hatua ambazo wamezichukua mpaka sasa 
za kukabiliana na hali hii kukomesha viten-
do hivi na kuchukua hatua kali za kisheria 
kwa watu wote ambao wanadhalilisha, ku-
umiza na kunyanyasa wanawake hata katika 
Kata ya Mwanga Kusini na Kata ya Kasibuba 
katika Halmashauri ya Kigoma Mjini,” Zitto 
aliwasilisha.

Kutokana na hoja hiyo, Giga aliitaka seri-
kali kutoa taarifa kuhusu matukio hayo.

Baada ya agizo hilo, Waziri Lugola alisima-
ma na kusema: “Mheshimiwa Mwenyekiti, 
ubakaji ni kosa la jinai, vitendo hivi vya ma-
kosa ya namna hii vimekuwa vikitokea ka-
tika nchi yetu na siyo Kigoma tu, bali katika 
maeneo mbalimbali.

“Makosa haya huwa yanadhibitiwa na 
Jeshi la Polisi na watuhumiwa wanapopati-
kana na ushahidi, wanaikishwa mahakama-
ni na kuwajibika.

“Lakini, Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende 
pia kusema bayana kwamba kwa Mkoa wa 
Kigoma matukio ambayo Mheshimiwa Zitto 
Kabwe ameyazungumzia ni matukio am-
bayo ni kweli yanawadhalilisha kinamama, 
vitendo ambavyo sisi kama serikali hatuwezi 
kuvipa nafasi na kuvivumilia.

“Na niseme bayana kuwa vilianzia 2014, 
Mheshimiwa Mwenyekiti, kinamama wa 

Kigoma ambao ni wajane au wasiokuwa na 
wanaume au waume zao wamesairi, wali-
kuwa wanakuta mtu ambaye haonekani kwa 
macho na mwanamama anajikuta sehemu 
zake za siri zimeloa halafu anaponyanyuka 
anaona kama mtu, anapotaka kumshika yule 
mtu, anateleza.

“Ndipo dhana ya udhalilishaji kwa mtindo 
wa teleza ilipoanzia na ikaonekana walikuwa 
wanaingilia kwenye pembe ya nyumba au 
kwenye kona.

“Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, vitendo 
hivi vimeendelea kudhibitiwa na nilipopata 
barua hii na kushirikiana na Mheshimiwa 
Zitto Kabwe pamoja na Mkurugenzi wa 
Twaweza, Aidani Eyakuze, nilitoa maelekezo 
kwa Kamanda wa Polisi Mkoa wa Kigoma.

“Lakini mwenyekiti jambo hili si la uku-
bwa huo kama inavyoelezwa na hizi taasisi 
zisizokuwa za kiserikali zinazotoa huu utaiti 
ambao Mheshimiwa Zitto Kabwe anausema, 
na tukiangalia kwenye kumbukumbu zetu 
kwenye vitabu vya polisi, mpaka jana katika 
mwaka huu hakuna taarifa yoyote ambayo 
inahusisha tukio la ubakaji.

“Ninachokisema mimi kama Waziri wa 
Mambo ya Ndani ya Nchi, sina taarifa yoyote 
na kama kuna taarifa, nipo tayari kuondoka 
hata sasa kwenda Kigoma ili kuona kama 
kuna ukubwa wa taarifa ambayo imetolewa 
hapa bungeni, sina sababu ya mimi ya kuse-
ma uongo.”

Hata hivyo, Giga alimtaka Waziri Lugola 
kwenda Kigoma kushughulikia changamoto 
hiyo, akieleza kuwa vitendo vya unyanyasaji 
havipaswi kufumbiwa macho.

Zitto ambana Lugola ubakaji wajane 

Mwenyekiti wa Halmashauri 
ya Wilaya ya Busega, mkoani 
Simiyu, Vumi Magoti (kush-
oto), akipokea msaada wa 
mifuko ya saruji kutoka kwa 
Ofisa Mtendaji Mkuu wa Ben-
ki ya TPB, Sabasaba Mosh-
ingi, kwa ajili ya kukamilisha 
ujenzi wa vyumba vitatu vya 
madarasa katika Shule ya Se-
kondari Dk. Chegeni, iliyopo 
Kata ya Nyashimo, wilayani 
humo, juzi. PICHA: MPIGAPI-

CHA WETU
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MANCHESTER, England

KLABU ya Manchester United inafikiri 
kumsajili beki Harry Maguire ili kuziba 
nafasi ya nahodha wake, Vincent Kompa-
ny ambaye ametangaza kuondoka katika 
dimba la hapo Etihad.

Kompany ambaye ameichezea kwa mi-
aka 11 Man City, amemaliza msimu wake 
wa mwisho na sasa Kocha Pep Guardiola 
anaelekeza nguvu zake kwa Maguire 
mwenye umri wa miaka 26.

City wapo tayari kutoa dau la pauni mil-
ioni 75 kwa mlinzi huyo ambaye dirisha 
kubwa lililopita alitakiwa kwa nguvu zote 
na wapinzani wao Manchester United, la-
kini inajulikana kwamba Leicester wana-
taka City wavunje rekodi ya uhamisho ya 
dunia kwa beki huyo kwa ajili ya kuinasa 
saini yake.

Leicester watataka dau la pauni milioni 

80 kwa ajili ya kumruhusu Maguire ku-
ondoka King Palace na dau hilo litalipiku 
dau la pauni milioni 75 ambalo Liverpool 
walitumia Januari mwaka jana kuvunja 
rekodi ya uhamisho ya dunia kwa walinzi 
wakati walipomnunua staa wa kima-
taifa wa Uholanzi, Virgil van Djik kutoka 
Southampton.

Maguire amekuwa chaguo la kwanza la 
Guardiola kuchukua nafasi ya Kompany 
na kocha huyo alidiriki hata kumfuata 
uwanjani katika mechi dhidi ya Leicester 
hivi karibuni akimweleza alivyokoshwa 
na kiwango chake.

Huu ni mwendelezo wa Maguire 
kung’ara baada ya kutamba katika mich-
uano ya Kombe la Dunia na kikosi cha 
timu ya Taifa ya England nchini Urusi 
katikati ya mwaka jana, ambapo United 
walianza kumfukuzia kwa kasi.

Hata hivyo, Maguire alisaini mkataba 

mpya wa miaka mitano na Leicester Sep-
temba mwaka jana baada ya uhamisho 
wake wa kwenda Old Trafford kushindi-
kana na mkataba huo umeiweka Leices-
ter katika nafasi nzuri ya kutomuuza kwa 
bei rahisi.

Leicester waliweka ngumu wakati City 
walipomtaka winga wao wa kimataifa 
wa Algeria, Riyad Mahrez katika dirisha 
dogo la Januari ambapo walizitia kapuni 
ofa zao mbalimbali kabla ya kuamua 
kumuuza katika dirisha kubwa la majira 
ya joto mwaka jana ambapo waliikamua 
City pauni 60 milioni ambazo mpaka sasa 
ni rekodi ya uhamisho klabuni hapo.

Kocha wa Leicester City, Brendan Rod-
gers ni shabiki mkubwa wa  Maguire na 
Leicester wana historia ya kuwatilia ng-
umu wachezaji wao pindi wanapotakiwa 
na klabu mbalimbali nyingine ikiwamo 
Manchester City yenyewe.

Maguire atakiwa  kumrithi Kompany

MANCHESTER, England

KLABU ya Manchester United 
imeripotiwa kumnyatia Tanguy 
Ndombele ili kuziba pengo la Paul Pogba 
kama ataondoka hapo Old Trafford.

Man United imebainisha kwamba, 
inataka kumsajili kiungo huyo wa Lyon, 
ambaye amekuwa na msimu bora kabisa 
huko kwenye klabu hiyo ya Ligue 1.

Lakini uhamisho wa Ndombele 
utacheleweshwa kidogo ukimsubiri 
Pogba afanye uamuzi wake.

Pogba ambaye alisajiliwa kwa pauni 
milioni 89 amekuwa haeleweki kwenye 
kikosi hicho akidai kwamba ndoto zake 
ni kwenda Real Madrid.

Pogba alisema anataka kwenda Real 
Madrid hasa kwa kipindi hiki ambacho 
Zinedine Zidane amerudi kwenye kikosi 
hicho hapo Bernabeu.

Ndombele 
kumbadili Pogba 
Manchester Utd

MKHITARYAN 

KUIKOSA CHELSEA 

FAINALI EUROPA

LONDON, England 

K
LABU ya  Arsenal imethibitisha kwam-
ba, Henrikh Mkhitaryan hataweza 
kusafiri na timu kwenda Baku kwa ajili 
ya fainali ya mchezo wa Kombe la Eu-

ropa wiki ijayo dhidi ya Chelsea.
Awali kulikuwa na jitidaza za kujaribu kum-

hakikishia usalama wake raia huyo wa Armenia 
ambaye nchi yake ina mgogoro na Azerbaijan 
na raia wa nchi mbili hizo hawaruhusiwi kuin-
gia nchi mojawapo.

Mkhitaryan alishindwa kwenda na Arsenal 
nchini Azerbaijan mapema msimu huu wakati 
‘Washika Bunduki’ hao walipocheza mch-
ezo wa makundi dhidi ya Qarabag, pia alikosa 
mechi zote zilizochezwa na timu za Azerbaijan 
wakati akicheza pale Borussia Dortmund kwa 
sababu hizo hizo.

Mapema wiki hii balozi wa Azerbaijan 
nchini Uingereza, Tahir Taghizadeh, aliiambia 
Sky Sports: “Ninachoweza kuwahakikishia ni 
kwamba serikali ya Azerbaijan itafanya kila 
kitu kinachohitajika kwa ajili ya usalama wa 
kila shabiki, wachezaji na benchi la ufundi kwa 
ajili ya mchezo huu.”

Halafu akasema Mkhitaryan, aende Baku, 
atakuwa salama.”

Taarifa ilichapishwa kwenye tovuti ya Arse-
nal jana ilisema hawatasafiri na mchezaji huyo 
mwenye umri wa miaka 30.

Taarifa hiyo ilisema: “Tunasikitika kutangaza 
kwamba, Henrikh Mkhitaryan hatasafiri na 
kikosi kwa ajili ya fainali ya Kombe la Europa 
dhidi ya Chelsea.”



MADRID, Hispania 

TONI Kroos amekubali kuongeza 
mkataba wake na Real Madrid hadi 
mwaka 2023, miamba hao wa La 
Liga wamethibitisha.

Majaliwa ya kiungo huyo hapo 
Madrid yalikuwa shakani baada ya 
kocha wake mkuu, Zinedine Zidane 
mwezi uliopita kushindwa kuthibiti-
sha kama atabakia klabuni hapo.

Na mchezaji huyo mwenye umri 
wa miaka 29, ambaye alijiunga nao 
akitokea Bayern Munich mwaka 
2014, sasa amekubali kusaini mka-
taba wa miaka minne ambao utam-
fanya kukaa hapo hadi mwaka 2023. 
Mkataba wake wa awali ulikuwa una-
malizika mwaka 2022.

Kroos amecheza mechi 28 za La 
Liga msimu huu na alikuwa sehemu 
ya kikosi kilichoshinda mara tatu 
mfululizo taji la Ligi ya Mabingwa 
Ulaya wakati wa zama za mwanzo 
za Zidane hapo katika dimba la San-

tiago Bernabeu.
Pia alikuwa kwenye kikosi cha Uje-

rumani kilichobeba Kombe la Dunia 
mwaka 2014 na ameshinda mataji 
manne ya ligi na matano ya Klabu 
Bingwa ya Dunia.

Madrid walimaliza msimu huu wa 
Ligi Kuu kwa kichapo cha mabao 2-0 
kutoka kwa Real Betis Jumapili.

Ilitarajiwa kwamba, Zidane ataki-
fumua kikosi hicho na hivyo kuliku-
wa na uwezekano wa kiungo huyo 
kuondoka kwa miamba hao mwis-
honi mwa msimu huu. Golikipa ali-
yekaa kwa muda mrefu, Keylor Na-
vas atafuata nyayo zake, Marcelo na 
Isco wanaweza kubaki, lakini majali-
wa ya Gareth Bale bado hayajulikani.

Beki wa Porto, Eder Militao tayari 
amekubali kujiunga na miamba hao 
kwa ajili ya msimu ujao wa 2019-20 
wakati ripoti kutoka nchini Ujerum-
ani zinaeleza kuwa, mshambuliaji 
wa Eintracht Frankfurt, Luka Jovic 
anakaribia kutua hapo.
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Kroos akubali kuongeza 
mkataba Real Madrid

EMERY 

AFUNGUKA 

MBAPPE 

MADRID

PARIS, Ufaransa 

K
OCHA wa zamani wa Paris Saint-
Germain, Unai Emery (kwa sasa 
Arsenal), amesema Kylian Mbappe 
alitaka kujiunga na Real Madrid 

kabla ya miamba hao wa Ufaransa kum-
shawishi mshambuliaji huyo kubaki.

Mbappe kwa muda mrefu amekuwa aki-
husishwa na miamba hao wa La Liga baada 
ya nyota huyo wa PSG wiki hii kudokeza 
kuhusu majaliwa yake hapo klabuni. Ma-

bingwa hao wa Ligue 1, walikanusha taar-
ifa hizo na kusisitiza kwamba mshindi 
huyo wa Kombe la Dunia mwenye 
umri wa miaka 20, atabakia hapo jijini 
Paris.

Hata hivyo, kocha wa Arsenal, Em-
ery alibainisha kwamba mpango wa 

Mbappe kutaka kusajiliwa Madrid waka-
ti wake akiwa PSG, ambapo alitaka kuon-

doka mwishoni mwa msimu wa 2017-18.
“Kuna wakati, alikuwa analazimisha ku-

taka kuondoka PSG,” alisema Emery aki-
iambia Cadena SER. “Nilizungumza naye na 

hata baba yake ili aweze kubakia.
“Alitaka kwenda Real Madrid, na pia ali-

kuwa na nafasi ya kwenda Barcelona, lakini 
alitaka zaidi kwenda Madrid, kati ya watu 
waliomshawishi kubakia, mimi nilikuwa 
mmoja wao.”

Mbappe alijiunga na PSG kwa mkopo aki-
tokea Monaco, na baadaye akanunuliwa kwa 
mkataba wa kudumu wa euro milioni 180, 
Agosti 2017.

Tangu hapo Mbappe alifunga mabao 59 
katika mashindano yote, na amefunga ma-
bao 32 kwenye Ligi Kuu msimu huu.

HABARI MICHEZO

Lipp awataja 
Pochettino, 
Sarri kumrithi 
Allegri Juve
LONDON, England 

KOCHA wa zamani wa Juventus, 
Marcello Lippi, amedokeza kwamba 
kocha wa Tottenham, Mauricio 
Pochettino au Maurizio Sarri wa 
Chelsea ndio wenye nafasi ya 
kumrithi Massimiliano Allegri kwa 
mabingwa hao wa Serie A.

Allegri ataondoka Juventus 
baada ya mchezo wa Jumapili 
watakaposafiri kwenda Sampdoria 
na sasa Lippi amezungumzia kuhusu 
mrithi wa kocha huyo mwenye umri 
wa miaka 51.

Kocha wa Chelsea na kocha 
wa zamani wa Napoli, Sarri pia 
wamekuwa wakihusishwa na mpango 
wa kurudi Italia baada ya kudumu 
kwa msimu mmoja tu kwenye Ligi 
Kuu, huku Pochettino amekuwa 
akihusishwa na kupewa nafasi 
hiyo pamoja na Simone Inzaghi na 
Antonio Conte.

Sarri na Pochettino wamefuzu 
kwenye fainali ya Ligi ya Mabingwa 
Ulaya dhidi ya Liverpool, huku 
Chelsea ikiivaa Arsenal kwenye fainali 
ya Ligi ya Europa.

Na Lippi ambaye aliiongoza 
Juventus kushinda mataji matano ya 
Serie A wakati wa kipindi chake cha 
ukocha, anaamini majina hayo ndiyo 
yenye nafasi kubwa ya kutwaa taji 
hapo Juve.

“Kwa nini klabu kama Juventus 
bado haijamtangaza mrithi wa Allegri, 
naamini baada ya muda mfupi,” 
alisema Lippi mwenye umri wa miaka 
71.

“Tutaona kama kocha mpya atatoka 
kwenye majina ya wale waliopo 
kwenye Ligi Kuu ya England, halafu 
tutaelewa sababu ya kuchelewa 
kutangaza jina lake.

“Mwaka huu klabu za Uingereza 
zimekuwa bora Ulaya, lakini mambo 
huwa yanazunguka. Nafikiri Sarri 
ana nafasi kubwa ya kushinda fainali 
ya Ligi ya Europa, halafu kuna 
Pochettino.”



BAYERN YAJIAMINI KWA SANE

BAYERN Munich imeongeza kujiamini kwamba 
inaweza kumsajili mshambuliaji Mjerumani Leroy Sane, 
23, kutoka Manchester City majira haya ya joto. (Mirror)

ARSENAL YAMTAKA MURARA

ARSENAL imetoa ofa ya kumsajili kipa wa Valencia, 
Mbrazil Norberto Murara baada ya kuzungumza na 
mawakala wa mlinda mlango huyo mwenye umri wa 
miaka 29. (Star)

HAZARD RUKSA KUTUA MADRID

CHELSEA inajiandaa kumuuza mshambuliaji wa 
kimataifa wa Ubelgiji, Eden Hazard, 28, kwa Real Madrid 
kwa sababu haitaki kumuacha aondoke bure wakati 
mkataba wake utakapomalizika mwaka ujao. (Mail)

UNITED YATAJA DAU LA POGBA

MANCHESTER United itahitaji ada ya uhamisho kiasi 
cha pauni milioni 138 kwa kiungo wa kimataifa wa Ufar-
ansa, Paul Pogba, 26. (Star)

FELIX LULU REAL, UNITED

MANCHESTER United ipo tayari kufika dau la pauni 
milioni 105 zinazohitajika ili kuvunja mkataba wa kiungo 
mshambuliaji wa Benfica, Mreno Joao Felix, 19, ingawa 
itakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa Real Ma-
drid. (Record, via Mirror)

ARSENAL KUWAJAZA WACHEZAJI 
 
ARSENAL itawazawadia wachezaji wake bonasi kati 

ya pauni 100,000 na pauni 500,000 kama itaichapa 
Chelsea na kutwaa ubingwa wa Europa League katika 
mechi ya fainali itakayopigwa mjini Baku, Azerbaijan Mei 
29, mwaka huu. (Mail)

GIROUD AONGEZA MWAKA 

CHELSEA inatarajiwa kuthibitisha kwamba straika 
Mfaransa Olivier Giroud, 32, amekubali kuendelea kui-
tumikia klabu hiyo kwa mwaka mmoja zaidi. (London 
Evening Standard)

CONTE AKUBALI KUINOA INTER 

KOCHA wa zamani wa Chelsea, Antonio Conte, ame-
kubaliana malipo binafsi ya kuinoa Inter Milan kama 
kocha wao mpya majira haya ya joto. (Guardian)

YAGOMEWA KWA KOULIBALY

MANCHESTER United imetoa ofa ya pauni milioni 95 
kwa beki wa kati wa Napoli na Senegal, Kalidou Kouli-
baly, 27, ambazo zimekataliwa. (Gazzetto dello Sport 
journalist Nicolo Schira, via Sun)

GOMEZ AIVUTIA SPURS

SPURS inavutiwa na straika wa Celta Vigo, Maxi Gomez, 
ambaye anaruhusiwa kuvunja mkataba wake kwa pauni 
milioni 43, na inataka kumsajili mshambuliaji huyo raia wa 
Uruguay kama msaidizi wa Harry Kane. (Star)

KOMPANY KUIBOMOA CITY

KOCHA mchezaji mpya wa Anderlecht, Vincent 
Kompany, 33, yupo tayari kumuona kocha wa makinda 
wa Manchester City, Simon Davies na Mkuu wa Idara ya 
Michezo, Sam Erith, wakiachana na mabingwa hao wa 
EPL na kumfuata katika klabu hiyo ya Ubelgiji. (Tel-
egraph)

ZISIKUPITE

HABA

30

DONDOO ZA SOKA 
MAGAZETI YA ULAYA

MADRID, Hispania

U
ONGOZI wa Real Madrid un-
aonekana umepania kum-
waga fedha sokoni ili kui-
marisha kikosi cha Zinedine 

Zidane na kujaribu kupunguza pengo 
linalokua kwa kasi kwenye La Liga 
dhidi ya wapinzani wao, Barcelona.

Zidane ameonyesha isha-
ra kwamba hataogopa 

kuisuka upya timu yake
 ambayo imemaliza

 msimu ikiwa nafasi ya
 tatu, pointi 19 nyuma ya

 vinara Barca, baada ya 
kupoteza mechi yao ya

 funga msimu kwa mabao
 2-0 nyumbani dhidi ya

Real Betis Jumapili.

Gareth Bale aliishia kukaa benchi 
bila kutumika dhidi ya Betis, wakati 
huu mustakabali wake wa baadaye 
hapo ukionekana safari ya kuondoka 
Santiago Bernabeu imekaribia, huku 
kipa Keylor Navas pia akitarajiwa 
kuondoka.

Lakini ni vipi Madrid inaweza 
kuonekana kuelekea msimu wa 2019-
20? Omnisport imetazama wachezaji 
wanaoweza kutua na wanaoelekea 

kufunguliwa mlango wa kutokea kwa 
‘Los Blancos’ hao.

Nyota Eder Militao, Luka Jovic, Ky-
lian Mbappe, Paul Pogba, Neymar, 
Eden Hazard wanahusishwa kwa 
kiasi kikubwa kujiunga na klabu hiyo.

Madrid tayari imeshaonekana ku-
hangaikia saini ya beki wa kati wa 
Porto, Militao, ili kuiimarisha safu 
yake ya ulinzi ambayo imeonekana 
kuwa uchochoro kwa kuruhusu ma-
bao 46 kwenye ligi msimu uliopita. 

Kocha wa zamani wa Madrid, Fabio 
Capello amesema klabu hiyo ina euro 
milioni 500 za kutumia sokoni, hivyo 
Zidane anaweza kukamilisha malen-
go yake kwa wachezaji anaowawinda. 
Pogba kwa muda mrefu amekuwa ak-
iwindwa na klabu hiyo licha ya kuwa 
kinara wa ufungaji Manchester Unit-
ed kwenye EPL msimu huu, lakini 
anaweza kuruhusiwa kuondoka.

Mbappe anaweza kuwa usajili sahi-
hi kabisa kwa Madrid na ameonyesha 
ishara kwamba atafungua milango 
ya kuondoka Paris Saint-Germain 
wakati akikabidhiwa tuzo mbili za 
Ligue 1; Mchezaji Bora wa Mwaka na 
ile ya Kinda Bora wa Msimu. Mbappe 
anaweza kuigharimu Madrid rekodi 
ya dunia wakati Neymar naye akiwa 
mchezaji mwingine mwenye uweze-
kano wa kuondoka.

Nyota huyo wa zamani wa Barca, 

ameripotiwa ameshindwa kuzoea 
vema katika jiji hilo la Ufaransa na 
anaweza kuwa nyota ajaye wa Madrid 
baada ya mwaka jana kushangaza 
kwa kumuuza Cristiano Ronaldo Ju-
ventus, lakini Madrid ambayo kwa 
muda mrefu imekuwa ikivutiwa na 
Eden Hazard - ambaye amebakiza 
mwaka mmoja katika mkataba wake 
na Chelsea - inaweza kukomaa zaidi 
na nyota huyo wa Brazil.

Hata hivyo, licha ya kuwa na fungu 
kubwa la kutumia sokoni, ni vigumu 
kuona Madrid ikisajili washambuliaji 
wanne wapya; Hazard, Jovic, Mbappe 
na Neymar, na wakati huu PSG - iki-
tazamwa kwa matumizi makubwa ka-
tika usajili kinyume na mapato yake - 
hakika haitawaruhusu washambuliaji 
wake wote kuondoka kwa pamoja 
katika dirisha hili.

Na wakati usajili huo ukitazamwa, 
mlango wa kutokea tayari unaoneka-
na kuwa wazi kwa Gareth Bale, Keylor 
Navas, Isco, Raphael Varane na Luka 
Modric.

Na kikosi cha kwanza cha Ma-
drid kwa msimu ujao wa 2019-20, 
kinaonekana kinaweza kuwa hivi; 
Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Ser-
gio Ramos, Eder Militao, Marcelo, 
Toni Kroos, Casemiro, Paul Pogba, 
Kylian Mbappe, Luka Jovic na Eden 
Hazard.

   Eder Militao, Luka Jovic, Neymar wanahusish-
wa kwa kiasi kikubwa kujiunga na klabu hiyo...

POGBA, HAZARD, MBAPPE 
NDANI REAL, BALE, ISCO NJE 

HABARI MICH
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 P W D L F A PTS

1. Simba 36 29 4 3 76 14 91

2. Yanga 36 26 5 5 55 25 83

3. Azam 36 19 12 5 50 21 69

4. Kinondoni MC 37 12 16 9 38 25 52

5. Mtibwa Sugar 36 14 7 15 36 32 49

6. Lipuli 36 12 12 12 30 36 48

7. Mbeya City 36 13 8 15 38 38 47

8. Ndanda 36 12 11 13 23 33 47

9. Singida United 37 11 12 14 30 39 45

10. Stand United 36 12 8 16 36 45 44

11. Alliance 36 11 11 14 30 39 44

12. Coastal Union 36 10 14 12 31 42 44

13. Mbao 37 11 11 15 26 40 44

14. TZ Prisons 36 10 13 13 27 29 43

15. Biashara United 36 11 10 15 29 34 43

16. Kagera Sugar 36 10 13 13 32 40 43

17. Ruvu Shooting 37 10 12 15 34 43 42

18. JKT Tanzania 36 9 14 13 24 34 41

19. Mwadui 36 10 8 18 41 51 38

20. African Lyon 36 4 11 21 23 49 23

MSIMAMO LIGI KUU BARA

Na Somoe Ng’itu 

W
AKATI msimu wa Ligi Kuu 
Bara 2018/19 ukielekea 
ukingoni, Klabu ya Yanga im-
eutaja mkoa wa Iringa kuwa 

ni ngome ngumu kwao na watajipanga 
kuhakikisha mwakani hawapati tena ma-
tokeo mabaya.

Yanga ilipoteza mchezo wa
 Ligi Kuu Tanzania Bara dhidi
 ya Lipuli FC na pia ikakubali

 kufungwa na wenyeji hao
 katika mechi ya hatua ya nusu 

fainali ya Kombe la FA.

Akizungumza na Nipashe jana, Mratibu 
wa Yanga, Hafidh Saleh, alisema kuwa 
msimu huu wamekutana na changamoto 

mbalimbali, lakini bado wataikumbuka 
Lipuli FC kwamba ni klabu iliyowasum-
bua sana.

Saleh alisema pia changamoto ny-
ingine waliyokutana nayo msimu huu 
unaoelekea mwishoni ni suala la fedha za 
uendeshaji na hili lilikuwa ni tatizo la kla-
bu nyingi zilizoshiriki ligi hiyo yenye timu 
20 kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini.

“Tunashukuru hadi hapa tulipofika, 
mambo hayakuwa rahisi sana, lakini tuli-
jitahidi kupambana kusaka ushindi katika 
kila mechi tuliyocheza, changamoto ni 
sehemu ya mpira, lakini mkoa wa Iringa 
haukuwa mwepesi kwetu, wametufunga 
katika ligi na kututoa kwenye FA, ni ma-
tokeo mabaya sana, hatukuyatarajia,” 
alisema kiongozi huyo. 

Aliwashukuru mashabiki na wana-
chama wa timu hiyo kwa kuwachangia 

fedha na michango yao iliyosaidia katika 
kuwafikisha hapa walipo ambapo ni na-
fasi ya pili katika msimamo wa ligi hiyo 
inayotoa mwakilishi wa Tanzania Bara 
katika mashindano ya kimataifa ya Ligi ya 
Mabingwa Afrika kila mwaka.

Yanga inaendelea na mazoezi yake 
chini ya Kocha Mkuu, Mwinyi Zahera, na 
leo itashuka Uwanja wa Uhuru kuwakari-
bisha Mbeya City kutoka jijini Mbeya.

Baada ya mchezo huo, Yanga wataen-
delea kujiimarisha na kujipanga vema ili 
kuwavaa mabingwa wa Kombe la Kag-
ame, Azam FC katika mechi ya mwisho 
wa msimu itakayochezwa Jumanne ijayo 
kwenye Uwanja wa Uhuru jijini.

Mechi hiyo itakuwa ni ya kusaka heshi-
ma kwa kila upande baada ya klabu hizo 
mbili kupoteza matumaini ya kutwaa ub-
ingwa wa msimu huu.

YANGA: IRINGA NGOME 
NGUMU KWETU 2018/19

Mabondia 
JKT, Ngome 
kukinukisha Dar
Na Mwandishi Wetu

PAMBANO kali la ngumi za kulipwa 
na ridhaa litakaloshirikisha mabondia 
mbalimbali nchini wakiwamo wa Jeshi 
la Kujenga Taifa na Ngome linataraji-
wa kupigwa Juni 7, mwaka huu, katika 
Ukumbi wa Club 361 Mwenge Jijini 
Dar es Salaam.

Akizungumza na waandishi wa 
habari jana, Mratibu wa Ufundi 
wa pambano hilo, Yassin Abdalah 
Ustaadh, alisema upinzani wa JKT na 
Ngome ni wa kihistoria na kuwataka 
mashabiki na wapenzi wa ngumi kuji-
tokeza kwa wingi kuweza kushuhudia 
mpambano huo.

  Aliwataka mabondia wa 
ngumi za kulipwa watakaopanda 
ulingoni siku hiyo kuwa ni Nassib 
Ramadhani atakayezichapa na 
Mohamed Kashinde, wakati Kiasi Ally 
akinyukana na Shadrack Ignas, huku 
Kudura Tamimu akitoana jasho na 
Baina Mazola.

Alisema pambano lingine la kuvutia 
lenye lengo la kuvunja historia ya 
Japhet Kaseba kumkaribisha katika 
ngumi, mchezaji wa ngumi na mateke, 
Jeremia Jackson atakayecheza na 
Hashim Masungo.

 Kwa upande wa Kocha wa Ngome, 
Hassan Mzonge, alisema wamejiandaa 
vema na mmoja wa mabondi wa-
takaopambana katika uzito wa kilo 81 
ni Koplo Selemani Kidunda na kutuma 
salamu kwa JKT.

Kwa upande wake Katibu wa Kam-
isheni ya Ngumi za Kulipwa nchini, 
Yahaya Poli, aliwapongeza waandaaji 
kutekeleza sera ya kamisheni ku-
changanya mapambano ya kulipwa 
na ridhaa na kufafanua kuwa tayari 
kibali kimetolewa kwa ajili ya ku-
fanyika kwa pambano hilo.

Nao wadhamini wa pambano hilo, 
Kampuni ya Euromax kupitia kwa 
Ofisa Masoko wake, Forgiver Tito, 
aliwaahidi wapenzi wa ngumi kuwa 
wataendelea kusaidia kukuza mch-
ezo huo kwani ni sehemu ya ajira na 
kuwataka wadhamini wengine kuji-
tokeza.

Na Hawa Abdallah, ZANZIBAR

JUMLA ya wanamichezo 17 wamejitokeza 
kuwania nafasi mbalimbali katika uchagu-
zi mkuu wa  Shirikisho la Soka Zanzibar 
(ZFF), utakaofanyika Juni 2, mwaka huu  
huku sita miongoni mwa hao wakijitosa 
kuwania kiti cha urais. 

Kati ya waliochukua fomu hizo,  wag-
ombea wanne wanawania nafasi ya maka-
mu wa rais huku saba wakiwania ujumbe 
kutokea kila mkoa.

Katibu wa Kamati ya Uchaguzi, Omar 
Makungu, akizungumza na gazeti hili jana 

alisema mchakato wa uchukuaji na ureje-
shaji wa fomu hizo ulimalizika juzi Mei 
20 na jana walitarajia kuanza usaili kwa 
upande wa wagombea wa Pemba, huku 
Unguja usaili ukitarajiwa kufanyika leo.

Katika nafasi za urais waliyojitokeza 
kuchukuwa fomu ni Khamis Abdalla Said, 
Suleiman Mahmoud Jabir, Ame Abdalla 
Dunia, Haji Ali Salum, Seif Kombo Pandu 
na Abrahman Mohammed Hassan.

Wanaowania umakamu wa rais,  alise-
ma kuwa wawili wameombea Pemba 
ambao ni Salum Ubwa Nassor na Nassor 
Ali Abdallah na Unguja Ni Khamis Shaali 

Choum na Hussein Ahmada Vuai.
Aidha, aliwataja wagombea walioomba 

nafasi ya ujumbe kuwa ni Mkoa wa Mjini 
Magharibi Unguja wameomba wawili 
ambao ni Suleiman Haji Hassan na 
Faina Idarous Faina, Kaskazini Unguja 
kumejitokeza wagombea wawili ambao 
ni Seif Bausi Nassor na Rashid Tamimu 
Khalfan.

Mikoa iliyobakia kumejitokeza mgom-
bea mmoja ambapo mkoa wa Kusini Un-
guja Ni Salum Ali Haji, Kusini Pemba ni 
Seif Mohammed Seif na mkoa wa Kaska-
zini Pemba ni Omar Ahmed Awadhi.

Sita wajitosa kuwania urais ZFF

Wachezaji wa Sevilla ya Hispania wakiwa kwenye ndege kabla ya kuondoka nchini humo kuja Tanzania kwa ajili 
ya mechi ya kirafiki dhidi ya Simba iliyoandaliwa na Kampuni ya SportPesa kwa kushirikiana na La Liga. Wachezaji 
waliowasili jana ni Vaclik, Juan Soriano, Sergi Gomez, Kjaer, Gnagnon, Jesus Navas, Aleix Vidal, Escudero, Arana, 
Amadou, Roque Mesa, Banega, Franco Vazquez, Nolito, Promes, Bryan Ben na Yeddery Munir. PICHA: SPORTPESA
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SIMBA BINGWA ALIYESTAHILI
Na Adam Fungamwango

H
ATIMAYE Simba imefanikiwa 
kutetea ubingwa wake wa Ligi 
Kuu Bara, huku ikiweka rekodi ya 
kulitwaa taji hilo ikiwa ardhi ya 

Singida kwa mara ya pili mfululizo.
Ilikuwa ni shangwe, nderemo, hoi hoi na 

furaha kwenye Uwanja wa Namfua mjini 
Singida jana kwa wanachama, wapenzi, 
mashabiki, viongozi, wachezaji na mako-
cha wa Klabu ya Simba, baada ya kufani-
kiwa kutwaa ubingwa wa Tanzania Bara, 
ilipoichapa Singida United mabao 2-0 huku 
Kocha Mkuu, Patrick Aussems akiogeshwa 
kwa maji na wachezaji wake kwa furaha ya 
ubingwa.

Huu unakuwa ni ubingwa wa 20
 kwa Simba na kuendelea kuwa

 timu ya pili kutwaa ubingwa
 mara nyingi, nyuma ya Yanga

 ambayo imeutwaa mara 27.

Simba ambayo tangu kuanza kwa msimu 

   Aussems aogeshwa uwanjani, sherehe Singida 
hadi Dar wakiiwahi Sevilla Taifa kesho huku...

Gazeti hili hutolewa na kuchapishwa na the Guardian limited, s.l.p 31042

Wachezaji wa Simba wakishangilia kwa staili yao ya mabingwa, wakati walipoichapa Ndanda FC mabao 2-0 
katika Uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam Jumapili. PICHA: MTANDAO
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MABINGWA...

Pogba, Hazard, Mbappe ndani Real, Bale, Isco nje

Na Mwandishi Wetu 

MAWINDONI! Ili kujiimarisha na msimu 
ujao, mabingwa wa Kombe la Kagame, 
Azam FC wanatarajia kuvunja benki yao 
katika kufanikisha mchakato wa kum-
sajili kiungo nyota wa Yanga, Mzanzibar 
Feisal Salum ‘Fei Toto’, imefahamika.

Hata hivyo, Fei Toto ambaye anatajwa 
kuwa kwenye mchakato wa kwenda 
kufanya majaribio katika klabu ya Ligi 
Daraja la Pili England, bado ana mkataba 
na Yanga ambao unatarajiwa kumalizika 
ifikapo Juni mwakani.

Taarifa zilizopatikana jijini Dar es 
Salaam zinaeleza kuwa Azam FC inataka 
kuboresha kikosi chake cha msimu ujao 
na iko tayari kutumia kiasi kikubwa cha 
fedha ili kukamilisha malengo yake.

Chanzo chetu kinasema kwamba Fei 
Toto ni mmoja wa wachezaji ambao 
benchi la ufundi limempendekeza na 
matajiri hao wanataka kuifanya Azam 
FC kuwa na makali yake kama zamani.

“Hatutaki kurudia makosa, bosi amese-
ma yuko tayari kuvunja mkataba wa 
Fei Toto na mchezaji mwingine ambaye 
wanaamini atawasaidia kuimarisha 
kikosi chake, tunataka msimu ujao tuwe 
na timu yenye ushindani, hata Manula 
(Aishi) na Bocco (John) wakikubali ku-
rudi tutawarejesha nyumbani,” kilisema 
chanzo chetu.

Azam FC msimu huu iliondoka mape-
ma katika mbio za kusaka ubingwa 
wa Ligi Kuu Tanzania Bara baada ya 
kutopata matokeo mazuri katika mechi 
zake mbalimbali, lakini imefanikiwa kut-
inga hatua ya fainali ya mashindano ya 
Kombe la FA ambapo watacheza fainali 
dhidi ya Lipuli FC ya mkoani Iringa.

Fei Toto sasa

anukia Azam

huu ilionekana kustahili ubingwa huo kuto-
kana na usajili makini iliyoufanya na hati-
maye kuonyesha kiwango mwanzo mwisho, 
ilikuwa ikihitaji pointi mbili tu kuweza ku-
fikisha alama 90 ambazo haziwezi kufikiwa 
na timu yoyote ile, lakini kwa ushindi huo 
imefikisha jumla ya pointi 91.

Mabao kupitia kwa Meddie Kagere aliyet-
upia la 23 msimu huu na lile la kipindi cha 
pili la nahodha John Bocco (la 16 kwake), 
yalitosha kuihakikishia Simba inatwaa ub-
ingwa huo msimu huu huku ikiwa na mechi 
mbili mkononi kufuatia kufikisha pointi 91 
ambazo haziwezi kufikiwa na timu yoyote 
katika msimamo wa ligi hiyo inayotarajiwa 
kumalizika Mei 28, mwaka huu ikishirikisha 
timu 20. 

Simba ambayo msimu uliopita ilitwaa ub-
ingwa huo katika Uwanja wa Namfua baada 

ya kushinda mechi yake ya mwisho dhidi 
ya Singida United, sasa inarejea jijini Dar 
es Salaam kushuka Uwanja wa Taifa kesho 
kuivaa Sevilla ya Hispania kwenye mechi 
ya kirafiki iliyoandaliwa na wadhamini wao 
Kampuni ya SportPesa kwa kushirikiana na 
La Liga.

Kagere alifunga bao hilo dakika ya tisa 
tu ya mchezo, baada ya kutokea kizaazaa 
kwenye lango la Singida United. Shambulizi 
hilo lilikuwa ni la kujibu lile la dakika ya nne 
wakati Boniface Maganga aliukuta mpira 
uliokosewa na Nicolaus Gyan na kupiga suti 
lililotoka pembeni kidogo mwa goli.

Baada ya bao hilo kulikuwa na kosakosa 
za hapa na pale hadi zilipomalizika dakika 
45 za kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili 
kilipoanza, Singida walifanya mashambu-
lizi mawili hatari ambayo nusura yawapatie 

bao, lakini washambuliaji wao kina Habib 
Kyombo na Geofrey Mwashiuya waliponasa 
mpira hawakuwa makini.

Huku Uwanja wa Namfua ukiwa umefuri-
ka mashabiki, Simba ilifanikiwa kupata bao 
la pili lililofungwa kwa kichwa na Bocco.

Bocco alifunga bao hilo dakika ya 61 
wakati kipa wa Singida, Said Lubawa akiwa 
nje ya uwanja baada ya kushindwa kurejea 
kwa kuumia. Kipa huyo aliufuata mpira alio-
rudishiwa na beki wake ulioonekana kama 
unataka kutoka na kuwa kona, aliukimbilia 
na kuupiga nje, lakini mwenyewe pia ak-
iutoa nje.

Kilichofanyika kwa wachezaji wa Simba, 
ulirushwa mpira kwa Emmanuel Okwi am-
baye alipiga krosi haraka, huku golini kuki-
wa na mabeki wa Singida na Bocco aliruka 
juu na kuukwamisha wavuni kwa kichwa.


